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๒๓ คน แล้ว นางสมพร กาไวย ์ เลขานกุารสภาองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัลำปาง ไดใหส้ญัญาณเชญิสมาชกิสภา 
องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัลำปาง เขา้หอ้งประชมุ
นางสมพร กาไวย ์ บัดน้ีสมาซิกครบองค์ประชุมแล้ว เรยีนเชญิทา่นพษิณพุล ประสาน ประธานสภาองค์การ
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นายพษิณพุล ประสาน 
ประธานสภาฯ

ระเบยีบวาระที ่ ๑

บริหารส่วนจังหวัดลำปาง ฃนึจุดเทยีนธูปบชูาพระรัตนตรัยและทำหนา้ทีป่ระธาน 
ดำเนนิการประชมุตามระเบยีบวาระ
วันนีเ้ปน็การประชมุสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๔ 
ประจำป ี พ.ศ. ๒๕๖๓ ผมขอดำเนนิการประชมุตามระเบยีบวาระ

เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ทีประชุม
เรือ่งแรก หารอืการปฏบิตัติามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการจดัทำ 
แผนพฒันาองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. ๒๕๔๘ แกไ้ขเพิม่เตมิถงึ ฉบับท่ี ๓ พ.ศ. 
๒๕๖๑ ดว้ยองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัลำปางไดท้ำหนงัสอืหารอืไปยงัจงัหวดัลำปาง 
กรณโีครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์บา้นนาแกว้ตะวันออก หมู่ท่ี ๓ ตำบลนาแลง่ 
อำเภอเกาะคา ขนาดกวา้ง ๘ เมตร ยาว ๑๕ เมตร พืน้ทีไ่มน่อ้ยกวา่ ๑๒๐ ตาราง 
เมตร งบประมาณ ๗๐๐,๐๐๐ บาท เนือ่งจากความยาวและพืน้ทีด่ำเนนิการ ไม่ 
สอดคลอ้งกบัรายละเอยีดโครงการ จงึจำเปน็ตอ้งแกไ้ขขนาดความยาวและพืน้ทีใ่ห ้
สอดคลอ้งกบัสภาพจรงิแตง่บประมาณยงัคงเดมิ จะตอ้งปฏบิตัติามระเบยีบ 
กระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการจดัทำแผนพฒันาขององคก์รปกครองสว่นหอ้งถิน่ พ.ศ. 
๒๕๔๘ แกไ้ขเพิม่เตมิถงึฉบบัที ่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๔ การแกไ้ข ซึง่เปน็อำนาจของ 
ผูบ้รหิารหอ้งถิน่ หรือ ข้อ ๒๒/๑ การเปลีย่นแผนพฒันาทอ้งถิน่ซึง่เปน็อำนาจของคณะ 
กรรมกาพฒันาทอ้งถิน่ กระทรวงมหาดไทยพจิารณาแลว้เหน็วา่ เพือ่ใหก้าร
ดำเนนิการในเรือ่งดงักลา่วมคีวามถกูตอ้งขดัเจนเปน็ทีย่ตุ ิ คือ การเปลีย่นแปลง 
รายละเอยีดโครงการ ทีก่ระทบวตัถปุระสงคแ์ละสาระลำคญัฃองโครงการที ่
เปลีย่นแปลงไป ถงึแมว้า่โครงการจะใชง้บประมาณเทา่เดมิกต็าม การปรบัแผนตอ้ง



๔

นายพิษญพล ประลาน ดำเนนิการโดยการเปลีย่นแปลงแผนพฒันาทอ้งถิน่ ไมส่ามารถใชก้ารแก1้ฃแผนพฒันา 
ประธานสภาฯ ทอ้งถิน่ได ้และใหถ้อืปฏบิตั ิ ตามขอ้ ๒๒/๑ แหง่ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ย

การจดัทำแผนพฒันาขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. ๒๕๔๘ และท่ีแกไข 
เพิม่เตมิ รายละเอยีดปรากฏตามหนงัสอืทีไ่ดแ้จกใหก้บัสมาซกิทกุทา่น 
วนันีเ้ราไดร้บัเกยีรตจิากทา่นรองผูว้า่ราชการจงัหวดัลำปาง ทา่นไดม้ามอบโลป่ระกาศ 
เกยีรตคิณุใหก้บัสมาซกิสภาองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัลำปาง เน ือ่งจากทา่นผูว้า่ 
ราชการจงัหวดัลำปางตดิภารกจิงานกฐนิทีก่รงุเทพมหานคร จงึมอบหมายใหท้า่นรอง 
สุรพล บรุนิทราพนัธ ุ มาแทน
-ฃอเชญิคณุสกุญัญา ท้าวคำ ไดด้ำเนนิทา่หนา้ทีเ่ปน็พธิกีรในพธิมีอบโลป่ระกาศ 
เกยีรตคิณุหอ้งประชมุสภาแหง่นี้

นางสุกัญญา ห้าวคำ เรยีนประธานสภาองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัลำปางทีเ่คารพ ฺ และสมาซกิสภาองคก์าร
นักวิชาการประซาสัมพันธ์ฯ บรหิารสว่นจงัหวดัลำปางทกุทา่น คณะผูบ้รหิารองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัลำปาง

ทกุทา่น และขอตอ้นรบัทา่นสรุพล บรุนิทราพนัธ ุ ทา่นรองผูว้า่ราชการจงัหวดัลำปาง 
วนันีไ้ดใ้หเ้กยีรตมิาเปน็ประธานพธิมีอบโลป่ระกาศเกยีรตคิณุแกส่มาซกิสภาองคก์าร 
บรหิารสว่นจงัหวดัลำปาง ลำดบัแรกเรยีนเชญิทา่นสพุรรณ ี สขุสนัตร์ุง่เรอืง ทา่นรอง 
ปลดัองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั รกัษาราชการแทนปลดัองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั 
ปฏบิตัหินา้ทีน่ายกองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัลำปาง ไดก้ลา่วรายงานถงืพธิมีอบโล ่
ประกาศเกยีรตคิณุ ในวันนี้

นางสุพรรณี สุขสันต์รุ่งเรือง เรยีนทา่นรองผูว่้าราชการจงัหวัดลำปาง ตามท่ีคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบเม่ือวันท่ี 
รองปลัดอบจ.รักษาราชการ ๖ ตลุาคม ๒๕๖๓ ใหม้กีารเลอืกตัง้สมาซสิภาทอ้งถิน่หรอืผูบ้รหิารทอ้งถิน่ของ 
แทนปลัดอบจ.ปฏิบัติหน้าที่ องคก์ารบรหิารองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั และคณะกรรมการการเลอืกตัง้ไดม้มีต ิ
นายกอบจ.ลำปาง เหน็ชอบเมือ่ วนัที ่ ๑๒ ตลุาคม ๒๕๖๓ ประกาศกำหนดวนัจนัทรท์ี ่ ๒๖ ตลุาคม

๒๕๖๓ ใหม้กีารเลอืกตัง้สมาซกิสภาองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั และนายกองคก์าร 
บรหิารสว่นจงัหวดั โดยจะมกีารรบัสมคัรเลอืกตัง้ในระหวา่งวนัจนัทรท์ี ่ ๒ ถงึวนัศกุรท์ี ่
๖ พฤศจกิายน ๒๕๖๓ และวนัเลอืกตัง้ในวนัอาทติยท์ี ่ ๒๐ ธนัวาคม ๒๕๖๓ สง่ผลทา่ 
ใหส้มาซกิสภาองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัลำปาง จำนวน ๒๔ ทา่น จะตอ้งหยดุปฏบิตั ิ
หนา้ทีต่ัง้แตว่นัจนัทรท์ี ่ ๒๖ ตลุาคม ๒๕๖๓ ตลอดระยะเวลา ๘ ปี ๑ เดอืน ๑๔ วัน 
ชองการดำรงตำแหนง่ไดร้ว่มผนกึกำลงัชว่ยกนัทา่งานไดอ้ทุศิกำลงักายกำลงัใจปฏบิตั ิ
หนา้ทีด่ว้ยความเรยีบรอ้ยเพ ือ่ประโยชนข์องทอ้งถิน่และเพือ่ชาวจงัหวดัลำปาง และ 
เปน็ผลดแีกท่อ้งถิน่ตลอดมา องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัลำปาง จงึไดท้า่โลป่ระกาศ 
เกยีรตคิณุ เพือ่มอบเปน็เกยีรตแิก,สมาซกิสภาองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัลำปาง ดิฉัน 
ในฐานะตวัแทนชององคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัลำปาง ขอขอบคณุทา่นทีไ่ดก้รณุาให ้
เกยีรตมิาเปน็ประธานในพธิมีอบโลป่ระกาศเกยีรตคิณุใหแ้กส่มาซสิภาองคก์ารบรหิาร



นางสุพรรณี สุขสันต์รุ่งเรืองสว่นจงัหวดัลำปางในครัง้นีโ้อกาสนีด้ฉินัขอกราบเรยีนเชญิทา่นรองผูว้า่ราชการ 
รองปลัดอบจ.รักษาราชการ จงัหวดัลำปาง ใหเ้กยีรตไิดก้ลา่วใหโ้อวาท และมอบโลป่ระกาศเกยีรตคิณุใหแ้ก ่
แทนปลัดอบจ.ปฏิบัติหน้าที่ สมาชกิสภาองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัลำปาง ตามลำดบัตอ่ไป 
นายกอบจ.ลำปาง
นายสุรพล บุรีนทราพันรุ่ เรียนทา่นประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ท่านรองประธานสภาองค์การ 
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง บรหิารสว่นจงัหวดัลำปาง ทา่นสมาชกิองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัลำปางทกุทา่น

ทา่นรกัษาการนายกองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัลำปาง และหวัหนา้สว่นราชการใน 
องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัลำปางทกุคน กอ่นอืน่ตอ้งขอขอบคณุทีไ่ดไ้หเ้กยีรตผิมมา 
กลา่วและมอบรางวลั หรอืโลเ่กยีรตคิณุใหก้บัสมาชกิสภาองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั 
ลำปางในครัง้นี ้ตอ้งขอขอบคณุทกุทา่น ผมกท็ราบวา่ทกุทา่นทำงานดว้ยความเสยีสละ 
บากบัน่เพือ่พีน่อ้งประขาขนในพืน้ทีข่องทา่นตลอดระยะเวลา ๘ ปี ๑ เดอืน ๑๔ วนันี ้
ทกุทา่นไดล้งพืน้ทีบ่า้งกต็อ้งเจอปญีหาอปุสรรคความเดอืดรอ้นของพีน่อ้งประซาขน 
ดว้ยกนัทกุคน เพราะพืน้ทีแ่ตล่ะพืน้ทีไ่มเ่หมอืนกนั บางพืน้ทีเ่ปน็เขา บางพืน้ทีอ่ยูใ่นที ่
ลุม่ บางพืน้ทีถ่กูอทุกภยัเปน็ประจำเหมอืนทา่นประธานสภามพีายเุมือ่ไหร ่ เจอตลอด 
แตไ่มเ่ปน็ไรผมคดิวา่ทา่นสมาชกิสภาองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัลำปาง ทกุทา่น มี 
ขวญักำลงัใจ การทำงานใหพ้ีน่อ้งประซาซนเหมอืนเปน็กบันํา้ทีด่ืม่ดํา่ใหเ้ราเปน็กำลงัใจ 
ใหเ้ราในการตอ่สูฝ้า่ฟน้ใหพ้ีน่อ้งประขาซนไดอ้ยูเ่ยน็เปน็สขุใหพ้ีน่อ้งประซาซนของเรา 
ไดอ้ยูก่นัแบบสนัตสิขุ สมคัรสมานทส์ามคัค ี อยา่งทีเ่ราเหน็มาโดยตลอดวา่ตอนไหน 
หรอืครัง้ไหนกต็าม ถา้พ ีน่ อ้งประขาซนจะลำบากสงัเกตไดว้า่เราจะขว่ยกนั  บา้งก ็
ทำอาหารมา บา้งกฃ็ว่ยเหลอืนํา้มาเอาอะไรมาสง่บา้ง กเ็ปน็การรวมพลงัสมคัรสมาน 
สามคัค ี อยา่งน ีบ้างทเีราทำเราไมเ่คยคดิ จรงิ  ๆ แลว้ ลกึๆ ของคนไทยเราเปน็คนม ื
เมตตาเวลาเจอภยัพบิตัติา่งๆ มกัจะเหน็ คนท่ีไม,เคยเหน็กจ็ะเหน็ ยกตวัอยา่งในพืน้ที ่
ของทา่นนกิร ธรรมลงักา ผมเอากไ็ป เฝ าือย ู ่ ๒ วนั อยา่งน ีเ้ปน็ดน้ เพราะผมไปใน 
ฐานะผูบ้งัคบับญัซาของผูช้ว่ยผูใ้หญบ่า้นผมกต็อ้งไป ซึง่ทา่นผูว้า่ราซการจงัหวดัลำปาง 
ทา่นมกีารประชมุหนว่ยงานตา่งๆ ท ีเ่ก ีย่วขอ้งเพ ีอ่พ ยายามจะห างบ ป ระมาณ  หา 
เงนิ ท นุ ให บ้ ตุรธดิาเขาได เ้รยีน ห น งัลอืให จ้น จบ ป รญิ ญ าตรเีป น็ ตน้  .แมก้ระท ัง้ 
พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่ วั ทา่นกม็เืงนิพระราซทานมาชว่ยเหลอื แมก้ระทัง้การ 
สวดอภธิรรมศพ ทา่นกไ็ดพ้ระราซทานพวงหรดีมาให ้ เปน็การสรา้งความภาคภมูใิจ 
ปตียินิดขีองพวกเราพสกนกิรขาวไทยทกุคน ผมเองเคยเป น็ น ายอำเภอ ผมกเ็หน็ก ็
ทราบเวลาขาวบา้นเดอืดรอ้นไมว่า่จะเปน็ถนนหนทางกด็ ืไมว่า่จะเปน็เรือ่งพซืผลกด็ ื
หรอืมปืญีหาในขวีติ ในพืน้ทีต่ำบล หมูบ่า้นทา่นกต็อ้งเขา้ไปดแูล ผมก'็ทราบและกร็ู ้
จรงิ  ๆ เปน็หนา้ท ีข่องเราตอ้งทำทกุอยา่งทกุ.เรือ่งท ีเ่ปน็ความเดอืดรอ้นของพ ีน่ อ้ง 
ประขาซนนัน้คอืหนา้ทีท่า่นถกูตอ้งแลว้ เราตอ้งรบัปญิหาทำงานในพืน้ทีต่อ้งรบัปญ็หา



๖

นายสุรพล บ1นทราพันธุ อยา่งเดยีว อยา่สรา้งปญัหา ถา้เรารบัปญีหาแลว้เราจะมคีวามสขุเพราะวา่เราจะไป 
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ทำหนา้ทีน่ีข้องเราแกไ้ขปญัหาใหพ้ีน่อ้งประซาซนไตถ้กูตอ้งตรงจดุของพีน่อ้ง

ประซาซน ถา้เราอยูแ่ตท่ ีท่ำงานเราจะไมรู่ป้ญัหาของพีน่อ้งประซาซน ตอ้งลงพืน้ทีผ่ม 
เองสมยัผมอยูเ่ปน็นายอำเภอนาน ตอ้งถามทา่นเดขทว ี ศรวีซิยั รูว้า่ผมลงพืน้ที ่ ๙๕ 
หมูบ่า้น ผมลงพืน้ทีเ่องหมดใครไมล่งผมไมส่นแตผ่มลง เพราะเราตอ้งการทราบปญัหา 
เพีอ่จะไตน้ำขอ้มลูนีข้อ้มลูตา่ง  ๆ เพีอ่ไปแกไ้ขปญัหาใหก้บัพีน่อ้งประซาซนไตถ้กูตอ้ง 
ไมว่า่จะเปน็อทุกภยั ไมว่า่จะเปน็ภยัหนาว หรอืวา่จะเปน็ภยัแลง้ แมก้ระทัง่หมอกควนั 
และไฟปา่ พอเรารูต้รงน ีเ้รากส็ามารถจะเขา้ถงึและแกไ้ขปญัหาไต ้ ลา้เราทำบอ่ย  ๆ
ความเคยขนิจะมาเอง เกดิตรงนีต้อ้งไปตรงไหน เกดิตรงนีไ้ปตรงไหน หวัสมองจะสัง่ 
เองหมด ยิง่ทำบอ่ย  ๆ การบรูณาการกจ็ะเกดิขึน้ ไมว่า่จะเปน็ของ อบจ. ซองเทศบาล 
หรือ อบต. หรอืสว่นราซการทีเ่กีย่วขอ้งเราตอ้งขว่ยกนั ประซาขนเปน็หนีง่ ทำอยา่งไร 
กไ็ตใ้หป้ระขาซนเปน็ศนูยก์ลางซึง่จะแกไ้ขปญัหาไต ้ผมดใีจทีม่าประชมุครัง้นี ้ครัง้แรก 
เลยทีผ่มมาทีน่ ีไ่มเ่คยเขา้มาสกัท ี อาจจะเปน็เพราะวา่ผมมงีานอืน่ใหร้บัผดิซอบ ในปทีี ่
แลว้ผมรบังานผดิซอบงานสงัคม กเ็ลยดแูลเฉพาะโรงพยาบาล การศกึษา อะไรตา่งๆ 
ผูส้งูอาย ุ แตเ่ด ีย๋วน ีร้ ูส้ กึวา่ผ ูส้ งูอายเุริม่ เขา้มาหาผมแลว้ตอนนีโ้ดยทา่นสพุรรณ  ี สุข 
สนัตร์ุง่เรอืง ทา่นกใ็หพ้ืน้ทีข่องอบจ.ทีศ่าลากลางหลงัเกา่ เขากด็ใีจ ตอนนีเ้ขากม็าขอ 
ผมอกีบอกไมม้ทีีเ่ตน้รำ ผมบอกไมเ่ปน็ไรบอกคอ่ย  ๆ ไป ทกุอยา่งจดัใหอ้ยูแ่ลว้ อยู ่
ในเรคคอรด์ทีผ่มพยายามจะทำใหเ้ปน็ทลีะขัน้ตอน ถงึอยา่งไรกแ็ลว้แตท่กุพืน้ทีส่ำคญั 
หมดขอฝากทา่นสมาซกิสภาองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัทกุทา่น ขว่ยดแูลพ ีน่ อ้ง 
ประซาซนดว้ย สว่นไหนทีจ่ะใหผ้มซว่ยเหลอืเกือ้กลูผมกย็นิด ี สว่นเรือ่งงบประมาณ 
บางทขีองทางจงัหวดัมนีอ้ย ของอบจ.มเียอะกต็อ้พ ีง่พาพวกทา่นหรอืเราพึง่พาอาศยั 
กนัทำงานตอ้งควบค,ูกนัไปงานทกุอยา่งจะไปดว้ยกนั ๔ อยา่ง คอืงาน งบ ระบบ คน 
ตอ้งไปพรอ้มกนั ถา้ไปไมพ่ร้อมกนัไปไมไ่ต ้มงีานไมม่งีบประมาณกท็ำไมไ่ต ้มงีาน มี 
งบประมาณ ไมม่รีะบบในการบรหิารจดัการกท็ำไมใต ้มีทัง้ ๓ อยา่ง ไม่มีคน ก็ทำไม'ไต้ 
การขบัเคลือ่นคอืคน ขอฝากพวกเราดว้ย ทกุล่ืงทกุอย่างทีผ่มทำ พยามทำแบบลงไปใน 
พืน้ทีใ่หม้ากทีส่ดุ พยายามจะเกบ็เกีย่วความเดอืนรอ้นของพีน่อ้งประซาขนเพีอ่แกไ้ข 
ปญัหาใหย้ัง่ยนืและถาวร ตรงไหนทำไตผ้มรับ ตรงไหนทำไมไ่ตผ้มกบ็อก ผมกจ็ะบอก 
วา่ตรงนีท้ำไมไ่ตเ้นือ่งจากขาดตรงนี ้ตอ้งรอตรงนี ้ตอ้งรอตรงนัน้ แตกยังสูไ้ป เพราสกั 
วันหนึง่ตอ้งไต ้ปญัหาทกุอยา่งมทีางแกไ้ข การแกไ้ขอาจใขเ้วลาบา้ง อาจจะนานเกนิไป 
ตอ้งขอโทษ บางท่ีไมใซ่สมัยผม ผมกค็งไมล่งไปแกไ้ต ้พอเหน็แลว้กพ็ยามทำเลย ฃว่งนี ้
ตอ้งขอโทษมผีมอยูค่นเดยีวทา่นผูว้า่ราฃการจงัหวดัลำปางเขา้กรงุเทพผมทำงานนีง้าน 
ท่ี ๕ แลว้ เมือ่สกัครูก่ไ็ปงานกฐนิพระราซทานมาเปลีย่นชดุขาวกม็าทีน่ ี ้ตอ้งขอบคณุ 
ทา่นสมาซกิสภาองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัลำปางทกุทา่น ตอ้งขออำนวยอวยพร ทา่น



๗

นายสรุพล บรุนิทราพนัธ ุทำดอียูแ่ลว้กค็งจะตอ้งไดก้ลบัมาชว่ยเหลอืการทำงานกนัอกี แตค่ดิวา่ดแูลว้นา่จะไต ้
รองผูว้า่ราชการจงัหวดัลำปาง กลบัมาทกุคน ในโอกาสนีต้อ้งขออำนวยอวยพรใหท้กุทา่นไตร้บัเลอืกไตร้บัความ 

ไวว้างใจของพีน่อ้งประซาซนในการทำหนา้ทีท่ ีเ่ราจะทำดว้ยกนัใหส้ำเรจ็ทกุเรือ่งทีย่งั 
คา้งอยูท่ำตอ่เราตอ้งมารว่มมอืทำตอ่อยา่ท ิง้กนั  ขอใหท้กุคนไดร้บัเลอืกมาทำหนา้ที ่
เปน็สมาฃสิภาองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัดว้ยกนัทกุคน ขอขอบคณุ 

นางสกุญัญา ห้าวคำ ขอขอบคณุทา่นสรุพล บริุนทราพนัธุ ทา่นรองผูว้า่ราขการจงัหวดัลำปาง ทา่นประธาน
นกัวชิาการประซาสมัพนัธฯ์ในพธิมีอบโลป่ระกาศเกยีรตคิณุแกส่มาซกิสภาองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัลำปาง 
นายพิษญพล ประสาน พธิมีอบโลป่ระกาศเกยีรตคิณุไดเ้สรจ็สนัลงเรยีบรอ้ยแลว้ ตอ่ไปเขา้สูร่ะเบยีบวาระที ่ ๑ 
ประธานสภาฯ เรือ่งทีป่ระธานแจง้ใหท้ีป่ระชมุทราบ เรือ่งทีส่อง ตามทีก่ระทรวงมหาดไทยไต้

กำหนดใหม้กืารเลอืกตัง้สมาซกิสภาองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั เมือ่วนัเสารท์ี ่ ๘ 
กนัยายน ๒๕:๔๔ และอาศยัอำนาจตามความในมาตรา ๑๐ แหง่พระราซบญัญตั ิ
องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั พ.ศ. ๒๕:๔๐ แก1้ฃเพิม่เตมิถงึฉบบัที ่ ๔ พ.ศ. ๒๔๖๒ 
กำหนดอายขุองสภาองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั มกีำหนดคราวละ ๔ ปี นบัแต่วัน 
เลอืกตัง้ จงึสง่ผลทำใหว้าระการดำรงตำแหนง่ของสมาซกิสภาองคก์ารบรหิารสว่น 
จังหวดัสนัสดุลงเมือ่วนัที ่ ๗ กนัยายน ๒๔๔๙ แตป่รากฏวา่ไดม้คีำลงัหวัหนา้คณะ 
รกัษาความสงบแหง่ชาตทิี ่ ๑/๒๔๔๗ ลงวันที ่ ๒๔ ธนัวาคม ๒๔๔๗ ใหส้มาซกิทีต่อ้ง 
พน้จากตำแหนง่ยงัคงอยูใ่นตำแหนง่เพีอ่ปฏบิตัหินา้ทีต่อ่ไปจนกวา่จะมกีารประกาศให ้
มกีารเลอืกตัง้ เมือ่วันที ่ ๖ ตลุาคม ๒๔๖๓ คณะรฐัมนตรไีดม้มีตเิหน็ชอบ ใหม้กีาร 
เลอืกต้ังสมาซิกสภาทอ้งถ่ินหรือผู้บริหารทอ้งถ่ินขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เม่ือวันท่ี 
๑๒ ตุลาคม ๒๔๖๓ คณะกรรมการการเลือกต้ังไต้มีมติเห็นซอบ ประกาศกำหนดวนัจนัทร ์
ท่ี ๒๖ ตลุาคม ๒๔๖๓ ใหม้กีารเลอืกตัง้สมาซกิสภาองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั 
และนายกองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั โดยจะมกีารรบัสมคัรเลอืกตัง้ในระหวา่งวนั 
จันทรท์ี ่ ๒ ถึง วันศกุรท์ี ่ ๖ พฤศจกิายน ๒๔๖๓ และวนัเลอืกตัง้เปน็วนัอาทติยท์ี ่
๒๐ ธนัวาคม ๒๔๖๓ สง่ผลทำใหส้มาซกิสภาองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัลำปาง 
จำนวน ๒๔ คน จะตอ้งหยดุปฏบิตีหนา้ทีต่ัง้แตว่นัจนัทรท์ี ่ ๒๖ ตลุาคม ๒๔๖๓ 
จากการทีส่มาซกิสภาองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัลำปาง ไตร้ว่มผนกึกำลงัชว่ยกนั 
ทำงานโดยไตอ้ทุศิกำลงักาย กำลงัใจ เพีอ่ประโยซนฃ์องทอ้งถิน่และเพีอ่ซาวจงัหวดั 
ลำปาง มาเปน็เวลา ๘ ปี ๑ เดอืน ๑๔ วัน ดว้ยความเรยีบรอ้ยและบงัเกดิผลด ี
แกท่อ้งถิน่ ทางองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัสำปางโดยทา่นสพุรรณ ี สขุสนัตร์ุง่เรอืง 
รองปลดัองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั รกัษาราซการแทนปลดัองคก์ารบรหิารสว่น 
จงัหวดั ปฏบิตัหินา้ทีน่ายกองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัสำปาง ไตจ้ดัพธิมีอบโล ่
ประกาศเกยีรตคิณุใหก้บัพวกเราในวนันีโ้ดยไดร้บัเกยีรตจิากทา่นรองผูว้า่ราฃการ 
จงัหวดัลำปาง ทา่นสรุพล บรีุนทราพนัธุ เปน็ผูม้อบโล ่ และทา่นกมล ขยักนัทะ



๘

นายพษิณพุล ประสาน ทอ้งถิน่จงัหวดัลำปางมารว่มพธิมีอบโลค่รัง้นี ้ หลงัจากปดีการประชมุแลว้
ประธานสภาฯ ทา่นสพุรรณ ี สขุสนัตร์ุง่เรอืง รองปลดัองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั รกัษาราชการ 

แทนปลดัองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั ปฏบิตัหินา้ทีน่ายกองคก์ารบรหิารสว่น 
จงัหวดัลำปาง ไดจ้ดัเล ีย้งอาหารเยน็ใหก้บัพวกเรา ณ คลองสายลม ขอเชญิพวกเรา. 
รว่มรบัประทานอาหารเยน็พรอ้มกนัดว้ย

ระเบยีบวาระที ่ ๒
-ตอ่ไปเขา้สูร่ะเบยีบวาระที ่ ๒

รบัรองรายงานการประชมุสภาองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัลำปาง สมยัวสิามญั 
(สมยัที ่ ๓) ประจำปพี.ศ. ๒๔๖๓ เมือ่วนัที ่ ๑๒ ตลุาคม ๒๔๖๓ 
- รายงานการประชมุ มีทัง้หมด ๑๘ หนา้ เชญิทา่นสมาขกิตรวจสอบ 
- ทา่นใดจะขอแกไ้ขรายงานการประชมุ ขอเชญิ - ไม่มี
-ฃณะนีม้สีมาชกิอยู่ในทีป่ระชมุจำนวน ๒๐ คน ครบองค์ประชมุผมจะขอมตใินทีป่ระชมุ

นายพษิ{นพุล ประสาน - สมาขกิทา่นใดเหน็ชอบใหร้บัรองรายงานการประชมุสภาองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั
ประธานสภาฯ ลำปาง สมยัวสิามญั สมัยท่ี ๓ ประจำปพี.ศ. ๒๔๖๓ เมือ่วนัที ่ ๑๒ ตลุาคม ๒๔๖๓ 

โปรดยกมอื จำนวน ๒๐ เสยีง

มติท่ีประชุม

- สมาชกิทา่นใดไมเ่หน็ขอบใหร้บัรองรายงานการประชมุสภาองคก์ารบรหิารสว่น 
จงัหวดัลำปาง สมยัวิสามญั สมัยท่ี ๓ ประจำปพี.ศ. ๒๔๖๓ เมือ่วนัที ่ ๑๒ ตลุาคม 
๒๔๖๓ โปรดยกมอื ไม่มี
เป็นอันว่าท่ีประชุมแห่งน้ีมีมติเห็นขอบ จำนวน ๒๐ เสียงให้การรับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓

สภาองค์การปริหารส่วฬังหวัดลำปาง สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๓ ประจำปีพ.ศ. ๒๔๖๓ 
เม่ือวันท่ี ๑๒ ตุลาคม ๒๔๖๓ ไม่เห็นชอบจำนวน-เสียง งดออกเสียงจำนวน-เสียง 
-ตอ่ไปเขา้สูร่ะเบยีบวาระที ่ ๓ 
เรื่องที่เสนอ
๓.๑ ญตัตขิออนมุตัใิชจ้า่ยเงนิสะสมขององคก์ารบรหิารสวนจงัหวดัลำปาง ประจำป ี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๔
-ในญตัตนิึไ๋ดแ้นบระเบยีบ กฎหมาย หนงัสอืสัง่การ เกีย่วกบัการใชจ้า่ยเงนิสะสมใหก้บั 
สมาชกิทกุทา่นไปแลว้
-ฃอเชญิฝา่ยบรหิารแถลง

นางสพุรรณ ี สขุสนัตร์ุง่เรอืง เรียนประธานสภาองค์การบริหารสว่นจังหวัดลำปางทีเ่คารพ และสมาขิกสภาองค์การ 
รองปลดัอบจ.รกัษาราชการ บริหารส่วนจังหวัดลำปางทุกท่านด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางมีพ้ืนท่ีรับผิดชอบ 
แทนปลดัอบจ.ปฏบิตัหินา้ที ่ ครอบคลุมท้ังจังหวัดเป็นจำนวน ๑๓ อำ๓ อ ในแตล่ะอำเภอมสีายทางทีไ่ดร้บัการถา่ย 
นายกอบจ.ลำปาง โอนภารกจิการซอ่มบำรงุทางหลวงชนบท จากกรมทางหลวงชนบทกระทรวงคมนาคม

ใหแ้ก'องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัลำปาง ตามแผนปฏบิตักิารกำหนดขัน้ตอนการ 
กระจายอำนาจใหแ้กอ่งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.๒๕;๔๒ จำนวน ๗๒ สายทาง



นางสุพรรณี สุขสันต์รุ่งเรือง ซึง่ปจัจบุนัถนนสายทางดงักลา่วบางสายทางยงัขาดไฟฟา้สอ่งสวา่ง ท0าใหก้าร 
รองปลัดอบจ.รักษาราชการ เดนิทางสญัจรในเวลากลางคนืเปนีไปดว้ยความยากลำบาก รวมถงึ เป็นไปด้วย 
แทนปลัดอบจ.ปฏิบัติหน้าที่ ความอนัตรายกบัผูใ้ซร้ถใชถ้นน มอีบุตัเิหตเุกดิขึน้บอ่ยครัง้ จงีมคีวามจำเปน็ที ่
นายกอบจ.ลำปาง ตอ้งเพิม่แสงสวา่งบนทอ้งถนน เพราะนอกจากจะลดและปอังกนัการเกดิอบุตัเิหตทุ ี่

อาจจะเกดิข ึน้  ยงัชว่ยลดอาขญากรรมท ีอ่าจจะเกดิขึน้ไดใ้นท ีเ่ปลีย่วหรอืมดี และ 
ปงีบประมาณทีผ่า่นมา องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัลำปางไดด้ำเนนิการแกไ้ขปญัหา 
ความเดอืดรอ้นทีเ่กดิขึน้โดยการดำเนนิการจดัซือ้โคมไฟถนนพรอ้มตดิตัง้ในจดุทีเ่สีย่ง 
พืน้ทีเ่ลีย่งภยัผา่นจดุแยกและทางโคง้ แตย่งัไมเ่พยีงพอตอ่ความตอ้งการของประซาซน 
ผู!้ชร้ถใชถ้นนบนสายทางดงักลา่วฯ และยงัไมค่รอบคลมุพืน้ทีเ่ลีย่งภยัทีย่งัขาดไฟฟา้ 
สอ่งสว่างทีท่ัว่ถงึ และจากการตรวจสอบปรากฏวา่โครงการดงักลา่วไมไ่ดบ้รรจไุวใ้นชอ้ 
บญัญต้อิงคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัลำปาง งบประมาณรายจา่ยประจำปงีบประมาณ 
พ .ศ.๒๕๖๔ องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัลำปางจงึมคีวามประสงคจ์ะตอ้งใชจ้า่ยเงนิ 
สะสมการดำเนนิการตามโครงการเพือ่บรรเทาความเดอืดรอ้นซองประซาขนในครัง้นี ้
เปน็จำนวน ๔ โครงการ เปน็เงนิงบประมาณ ๔๗,๙๔๐,๐๐๐.-บาท (สสีบิเจดึลา้นเกา้ 
แสนทา้หมืน่บาทถว้น) รายละเอยีดตามเอกสารท ีแ่นบมาพรอ้มน ี ้ในการใชจ้า่ยเงนิ 
สะสมจะตอ้งเปน็ไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการรบัเงนิ การเบกิจา่ยเงนิ 
การฝากเงนิ การเกบ็รกัษาเงนิ และการตรวจเงนิขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 
๒๔๔๗ และแกไ้ขเพิม่เตมิ ฉบับท่ี ๔ พ.ศ. ๒๔๖๒ ขอ้ ๘๙ กำหนดวา่องคก์รปกครอง 
สว่นทอ้งถิน่อาจใชจ้า่ยเงนิสะสมไดโ้ดยไดร้บัอนมุตัจิากสภาทอ้งถิน่ ภายใตเ้งือ่นไซ 
ดังตอ่ไปนี(้๑ )ใหก้ระทำไดเ้ฉพาะกจิการซึง่อยูใ่นอำนาจหนา้ทีข่ององคก์รปกครองสว่น 
ทอ้งถิน่ซ ึง่เก ีย่วกบัดา้นการบรกิารขมุซนและสงัคม หรอืกจิการท ีเ่ปน็การเพ ิม่พนู 
รายไดข้ององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่หรอืกจิการทีจ่ดัทำ เพือ่บำบดัความเดอืดรอ้น 
ซองประซาซน ทัง่นี ้ตอ้งเปน็ไปตามแผนพฒันาซององคก์ร ปกครองสว่นทอ้งถิน่หรอื 
ตาม ทีก่ฎหมายกำหนด(๒) ไดส้ง่เงนิสมทบกองทนุสง่เสรมิกจิการขององคก์รปกครอง 
สว่นทอ้งถ ิน่ แตล่ะประเภทตามระเบ ยีบแลว้(๓) ใหก้นั เงนิสะสมลำรองจา่ยเปน็  
คา่ใชจ้า่ยดา้นบคุลากรไมน่อ้ยกวา่สามเดอืนและกนัไวอ้กีรอ้ยละสบิของงบประมาณ 
รายจา่ยประจำปนี ัน้  เพ ือ่เปน็คา่ใชจ้า่ยในการบรหิารงานและกรณที ีม่  ี สาธารณภยั 
เกดิขึน้(๔) เมือ่ไดร้บัอนมุตัใิหใ้ชจ้า่ยเงนิสะสมแลว้ องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ตอ้ง 
ดำเนนิการกอ่หน ีผ้ ูก้พนัให เ้สรจ็สนิภายในระยะเวลาไมเ่กนิหน ึง่ปถีดัไป หากไม ่
ดำเนนิการภายในระยะเวลา ทีก่ำหนดใหก้ารใชจ้า่ยเงนิสะสมนัน้เปน็อนัพบัไป ทัง่นี ้
ใหอ้งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ใชจ้า่ยเงนิสะสม โดยคำนงึถงึฐานะการเงนิการคลงัของ 
องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่และเสถยีรภาพในระยะยาว " จากขอ้เทจ็จรงิ ขอ้ระเบยีบ 
และหนงัสอืสัง่การดงักลา่วชา้งตน้ จะเหน็วา่โครงการฯดงักลา่วเปน็ไปตามอำนาจ



นางสุพรรณี สุขสันตรุ่งเรือง หนา้ทีท่ีก่ำหนดไวใ้นพระราชบญัญต้อิงคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั พ.ศ. ๒๕:๔๐,
รองปลัดอบจ.รักษาราชการ พระราชบญัญต้กิำหนดแผนและขัน้ตอนการกระจายอำนาจใหแ้กอ่งคก์รปกครอง 
แทนปลัดอบจ.ปฏิบัติหน้าที่ สว่นทอ้งถิน่พ.ศ.๒๕๔๐ และตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจใหแ้ก ่
นายกอบจ.ลำปาง องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ ลงวนัที ่ ๑๓ สงิหาคม ๒๕๔๖ ทีไ่ดก้ำหนดอำนาจ และ

หนา้ทีใ่นการจดัระบบบรกิารสาธารณะชององคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัใหล้กัษณะการ 
ดำเนนิงานชององคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัในการใหบ้รกิารสาธารณะในเขตจงัหวดั (๗) 
ดำเนนิการตามภารกจิทีไ่ดร้บัการถา่ยโอนตามทีก่ำหนดไวใ้นแผนปฏบิตักิารกำหนด 
ข ัน้ตอนการกระจายอำนาจใหแ้กองคก์รปกครองสว่นทอ้งถ ิน่โดยเฉพาะอยา่งยิง่ 
กจิกรรมถา่ยโอนทีอ่งคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั "มหีนา้ทีท่ีต่อ้งทำ"ประกอบกบัเมือ่วนัที ่
๒๙ มถินุายน ๒๕๕๓ คณะรฐัมนตร ี ไดม้มีตกิำหนดให ้ พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๖๓ เนน้ 
"ทศวรรษแหง่ความปลอดภยัทางถนน" และกำหนดใหค้วามปลอดภยัทางถนนเนน้ 
"วาระแหง่ชาต"ิ เพ ือ่บรูณ าการการดำเนนิงานจากทกุภาคสว่น โดยมเีปา้หมายลด 
อตัราการเสยีชวีติจากอบุตัเิหตทุางถนน ๑๐ คน ตอ่ประชากรหนึง่แสนคน ภายในป ี
๒๕๖๓ และการประชมุคณะรฐัมนตร ี เมือ่วนัที ่ ๔ ตลุาคม ๒๕๕๙ ไดม้มีตเิหน็ขอบใน 
หลกัการใหจ้ดัทำแผนแมบ่ทความปลอดภยัทางถนน พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๓ และให ้
พจิารณาปรบักรอบระยะเวลาใหส้อดคลอ้งกบัแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิ
ฉบบัที ่ ๑๒(พ.ศ. ๒๕๖๐- ๒๕๖๔) ซ ึง่คณ ะกรรมการนโยบายการปอ้งกนั เละลด 
อบุตัเิหตทุางถนนแหง่ชาต ิ เพือ่วนัที ่ ๒๓ มนีาคม ๒๕๖๑ ไดม้มีตเิหน็ชอบแผนแมบ่ท 
ความปลอดภยัทางถนน พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ และคณะรฐัมนตร ี เมือ่วนัที ่ ๑๒ 
กมุภาพนัธ ์ ๒๕๖๒ ไดล้งมตพิจิารณาอนมุตัแิผนแมบ่ทความปลอดภยัทางถนน พ.ศ. 
๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ เพือ่ใหเ้นน้กรอบแนวทางการดำเนนิงานชองทกุภาคสว่นเพือ่ใหก้าร 
ดำเนนิการเนน้ไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการรบัเงนิการเบกิจา่ยเงนิ  
การฝากเงนิ การเกบ็รกัษาเงนิ และการตรวจเงนิชององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 
๒๕๔๗ และแกไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ ขอ้ ๘๙ ทีก่ำหนดไวว้า่ "องคก์ร 
ปกครองสว่นทอ้งถิน่อาจใชจ้า่ยเงนิสะสมได ้โดยไดร้บัอนมุตัจิากสภาทอ้งถิน่.." ดังน้ัน 
องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัลำปาง จงึขออนมุตัใิชจ้า่ยเงนิสะสม เพ ือ่ดำเนนิการตาม 
โครงการ จำนวน ๘ โครงการ เนน้เงนิงบประมาณ ๔๗,๙๕๐,๐๐๐-บาท (สสีบิเจด็ลา้น 
เกา้แสนหา้หมืน่บาทลว้น) ตอ่สภาองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัลำปาง ตามรายละเอยีด 
โครงการทีน่ำเสนอตอ่สมาชกิสภาองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัลำปางทีแ่นบมาพรอ้มนี ้
จงึเรยีนมาเพือ่โปรดพจิารณา

นายพษิณพุล ประสาน - ตามทีฝ่า่ยบรหิารไดแ้ถลงขอความเหน็ชอบใชจ้า่ยเงนิสะสมขององคก์ารบรหิารสว่น 
ประธานสภาฯ จงัหวดัลำปาง ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๘ โครงการ รวมเนน้เงิน

งบประมาณ ๔๗,๙๕๐,๐๐๐ บาท (สีส่บิเจด็ลา้นเกา้แสนหา้หมืน่บาทลว้น)นัน้ ขอให้



นายพิษณุพล ประสาน 
ประธานสภาฯ

พ.ต.ท.พิมล คงทอง 
ส.อบจ.อ.แม่พริก

นายพิษณุพล ประสาน 
ประธานสภาฯ 
นายนิกร ธรรมลังกา 
ส.อบจ.อ.เมืองลำปาง

นายพิษถ[พล ประสาน 
ประธานสภาฯ 
นายธรรมการ ชุมศรี 
ส.อบจ.อ.แม่เมาะ

ทา่นสมาชกิไดต้รวจสอบแตล่ะรายการ มสีมาชกิทา่นใดมฃีอ้สงสยัทีจ่ะซกัถามหรอืจะ 
อภปิรายในรายการใดขอเชญิ โดยเริม่จากรายการที ่ ๑ 
-ฃอเชญิทา่นพมิล คงทอง
เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางท่ีเคารพ และสมาชิกสภาองค์การบริหาร 
สว่นจงัหวดัลำปางทกุทา่น คณะผูบ้รหิารและขา้ราขการทกุทา่น กอ่นอืน่ผมขอเรยีนไว ้
วา่ทีน่ัง่ฟง้ผูบ้รหิารแถลง ผมเหน็ดว้ย เพราะเปน็ประโยขนก่บัผูใ้ซถันนหนทาง ผมเหน็ 
ดว้ยเปน็อยา่งยิง่ คอืจะใหค้วามสะดวก แตท่ีอ่า่นดแูลว้ ยงัไมค่รอบคลมุทกุพืน้ที ่ ใคร ่
ฝากไวน้ดิหนึง่วา่ถา้สภาชดุใหมเ่ขา้มา โครงการด ี  ๆ แบบนี ้ขอใหก้ระจายไปทัว่ทกุ 
พ้ืนท่ี เพือ่ความสะดวกของซาวบา้น ขอฝากไวแ้คน่ี ้ขอขอบคณุ 
มสีมาชกิทา่นใดมขีอ้จะซกัถาม อภปิรายเพิม่เตมิ 
-ฃอเชญิทา่นนกิร ธรรมลงักา
เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางท่ีเคารพ และสมาชิกสภาองค์การบริหาร 
สว่นจงัหวดัลำปางทกุทา่น กระผมนายนกิร ธรรมลงักา สมาชกิสภาองคก์ารบรหิาร 
สว่นจงัหวดัลำปาง เขต ๙ อำเภอเมอืงลำปาง หลงัจากทีเ่ราไดอ้ภปิรายครัง้กอ่น วนันี ้
กเ็ปน็ผลลมัฤทธึ ๋ วนัทีผ่มอภปิรายวนันัน้ กค็อืวนัทีเ่รามเีพิม่เตมิงบประมาณวนันี ้ตอ้ง 
ขอขอบคณุ จากใจเพราะวนัท ีอ่ภปิรายวนัน ัน้ไดส้บตาทา่นนายก ทา่นมแีววตาอนั 
อ่อนโยน และอกีไมก่ีว่นัผมกไ็มน่กึวา่เราจะพกัรอ้น ๖๐ วัน แลว้จะกลบัเขา้มาอกี แวว 
ตาทา่นวนันัน้เกดิผลสมัฤทธี ้ เหตผุลหนึง่ทีผ่มพอเขา้ใจวา่ทีไ่มส่ามารถกระจายลงไปใน 
พืน้ทีอ่ืน่ได ้ดว้ยเหตผุลคอืเงือ่นเวลา ถกูตอ้งหรอืไมน่า่จะเขา้ใจตรงกนั ถา้หากเรานา่ 
โครงการไปในพืน้ทีแ่ตล่ะพืน้ทีต่อ้งออกสำรวจหรอือาจจะตอ้งทำคำขอใหม ่ อาจจะขา้ 
ไมท่นัการณ ์ วนันีต้อ้งขอขอบคณุจากใจ ในอนาคตอยากเรยีนถามในเรือ่งอ ืน่วา่จะ 
เกีย่วขอ้งกบัตรงนีห้รอืไม ่ ส้ัน  ๆ กค็อืวา่หลงัวนัที ่ ๒๖ ตลุาคม ๒๕๖๓ เราหยดุปฏบิตั ิ
หนา้ที ่ ถา้เกดิมวีกิฤตทางการเมอืงหรอืถา้เราไมไ่ดเ้ขา้มาภายในสองป ี พวกเราจะทำ 
อยา่งไรกนัตอ่ ปรกึษาเฉย  ๆ ขอขอบคณุ 
มสีมาชกิทา่นใดมขีอ้จะซกัถาม อภปิรายเพิม่เตมิ 
-ฃอเชญิทา่นธรรมการ ชมุศรี
เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางท่ีเคารพ และสมาชิกสภาองค์การบริหาร 
สว่นจงัหวดัลำปางทกุทา่น กระผมนายธรรมการ ชมุศร ี สมาชกิสภาองคก์ารบรหิาร 
สว่นจงัหวดัลำปาง เขต ๒ อำเภอแมเ่มาะ โครงการทีเ่ราผา่นสภาไป วนันีเ้ปนีทีด่ใีจ 
มากลำหรบัขาวบา้น เร่ืองโคมไฟฟา้นวัตรกรรม โครงการนีเ้ปนีโครงการทีด่ไีดร้บัคำขม 
จากซาวบา้น ไดร้บัแสงสวา่ง บอ้งกนัอบุตัเิหต ุใหค้วามปลอดภยักบัซาวบา้น ใหแ้สง 
สวา่ง การสญัจรไปมา และขาวบา้นทีท่ำงานเวลากลางคนื ตอนกลบับา้นมาไมต่อ้ง 
กลัวอะไร เพราะมองเหน็สวา่ง ขอขอบคณุฝา่ยบรหิารทีไ่ดน้า่แสงสวา่งมาใหก้บั



น่ายธรรมการ ชุมศรี ซาวบา้น ได้รู้ไดเ้หน็วา่เราทำจรงิ ผลประโยซนท์ีซ่าวบา้นตอ้งการกม็เียอะ อยา่งวนันี้
ส.อบจ.อ.แม่เมาะ การตดิต ัง้เนน้ท ีเ่รยีบรอ้ยด ี เขตพ ืน้ ท ีอ่ำเภอแม เ่มาะ ตดิต ัง้จำนวนรอ้ยกวา่ดน้  ก็

เรยีบรอ้ยต ี ผลสำเรจ็ ซาวบา้นไดโ้ทรมาบอกวา่แสงสวา่งดมีาก ตอ้งขอขอบคณุ กเ็นน้ 
วาระหนึง่ สิง่หนึง่ทีซ่าวบา้นไดต้อบรับผลงานซิน้นีเ้นน้อยา่งด ี กฃ็อขอบคณุฝา่ยบรหิาร 
และกองชา่ง เนน้ตวัแทนขาวบา้นอำเภอแมเ่มาะไดข้อบคณุฝา่ยบรหิาร ขอขอบคณุ 

นายพิษณุพล ประสาน มสีมาซกิทา่นใดมขีอ้จะซกัถาม อภปิรายเพิม่เตมิในวาระนีอ้กีหรอืไม ่ ไม่มี 
ประธานสภาฯ ในวาระอืน่  ๆ ผมจะใหส้มาซกิทกุทา่นไดก้ลา่วความรูส้กึตอ่สภาแหง่นีท้ีพ่วกเราไดม้า

รว่มงานกนัเนน้ระยะเวลา ๘ ปี เศษ
- ถา้ไมม่ผีมจะขอมตทิีป่ระชมุ
•ขณะนีม้สีมาซกิอยูใ่นทีป่ระชมุจำนวน ๒๑ คน ครบองคป์ระชมุ
- สมาซกิทา่นใดเหน็ขอบอนมุตัใิหใ้ชจ้า่ยเงนิสะสมขององคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั 
ลำปาง ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามทีฝ่า่ยบรหิารแถลง โปรดยกมอื 
จำนวน ๒๑ เสยีง

•สมาซิกท่านใดไม1เหน็ขอบอนมุตัใิหใ้ชจ้า่ยเงินสะสมขององคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั 
ลำปาง ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามทีฝ่า่ยบรหิารแถลง โปรดยกมอื •ไม่มี

มติท่ีประชุม เน้นอันว่าที่ประชุมแห่งนี้มีมติเห็นขอบ จำนวน ๒© เสียง อนุมัติให้ใช้จ่ายเงิน
สะสมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ท่ีฝ่ายบริหารแถลง ตามหนังสือท่ี ลป ๕๑๐๐๕/๕๔๕๘ ลงวันท่ี ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๓ 
ไม่เห็นขอบจำนวน - เสียง งดออกเสียงจำนวน - เสียง

•ตอ่ไปเชา้สูร่ะเบยีบวาระที ่ ๔ 
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่น ๆ
นายพิษเนุพล ประสาน - มสีมาซกิทา่นใด จะเสนอหรอืสอบถามในวาระนีข้อเซญิ ถา้หากไมม่ ี ผมจะขอเซญิ 
ประธานสภาฯ ทา่นสมาซกิไดก้ลา่วความรูส้กึทีไ่ดด้ำรงตำแหนง่รว่มกนัมานบัถงึวนัประชมุในวนันี้

รวมเนน้ระยะเวลา ๘ ปี ๑ เดอืน ๑๔ วัน 
- ขอเชญิทา่นวสนัต ์ อณุหเลขจติร

นายวสันต์ ลุณหเลขจิตร เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางที่เคารพ และสมาซิกสภาองค์การบริหาร 
ส.อบจ.อ.เมืองลำปาง สว่นจงัหวดัลำปางทกุทา่น กระผมนายวสนัต ์ อณุหเลขจติร สมาซกิสภาองคก์าร

บรหิาร สว่นจงัหวดัลำปาง เขต ๓ อำเภอเมอืงลำปาง ท ีผ่า่นมาวาระนีเ้ราอยูก่นัยาว 
๘ ปี มอีะไรทีก่ระทบกระทัง่กนับา้ง กข็อใหแ้ลว้ไปและหวงัเนน้อยา่งยิง่วา่พวกเรา 
จะตอ้งกลบัเชา้มากนัอกีโดยพรอ้มหนา้พรอ้มตา และห วงัเน น้ อยา่งย ิง่ เพ ือ่ เราจะ 
รว่มมอืกนัพฒันาเพือ่บา้นเมอืงตอ่ไป ขอขอบคณุ 

นายพิษณุพล ประสาน - ขอเชญิทา่นบญุเลศิ แสนเทพ 
ประธานสภาฯ



นายบุญเลิศ แสนเทพ เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางท่ีเคารพ และสมาขิกสภาองค์การบริหาร 
ส.อบจ.อ.แม่ทะ สว่นจงัหวดัลำปางทกุทา่น กระผมนายบญุเลศิ แสนเทพ สมาขกิสภาองคก์ารบรหิาร

สว่นจงัหวดัลำปาง เขต ๑ อำเภอแมท่ะ ในโอกาสทีผ่มไดม้าเปน็สมาขกิสภาองคก์าร 
บรหิารสว่นจงัหวดัลำปาง ๘ ปี กับ ๑ เดอืนกวา่ ถอืวา่ไดเ้พือ่นสมาขกิสภาองคก์าร 
บรหิารสว่นจงัหวดั ไดรู้จ้กักบัขา้ราซการองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัลำปาง ถอืวา่ได ้
ประสบการณท์ีไ่ดเ้ขา้มาทำงานตรงนี ้ไดเ้พือ่นใหม ่ กอ่นนัน้ผมกอ็ยูค่นละบรบิท ผม 
เปน็พอ่คา้วนัหนึง่ผมอาสารบัใชพ้อ่แมพ่ืน่อ้ง ประซาซนขาวอำเภอแมท่ะ ณ วนันี ้ผม 
ถอืวา่ผมไดท้ำงานบรรลวุตัถปุระสงคท์ีผ่มตัง้ใจไว ้ ผมคดิเปน็เปอรเ์ซน็ตไ์ดเ้กนิรอ้ย 
เปอรเ์ซน็ต ์ในลิ,งทีผ่มทำผา่นมา ๘ ปี เปน็ความคดิของผม คนอืน่อาจจะคดิ
อยา่งไรกไ็ด ้๕ เปอรเ์ซน็ต ์ ๖ เปอรเ์ซน็ต ์ ผมคดิแทนตวัผมเอง อยา่หาวา่คยุ เพราะผม 
ต ัง้ใจมาระตบัหน ึง่ ผมวา่สงิท ีผ่มใหป้ระซาซนเกนิลงิท ีผ่มต ัง้ใจไว ้ ขอขอบคณุ  
ขา้ราชการทกุทา่นทีใ่หค้วามรว่มมอืในการทำงาน และชว่ยกนัพฒันาองคก์ารบรหิาร 
สว่นจงัหวดัลำปาง ส่ิงหนึง่สิง่ใดทีผ่มได้ล่วงเกนิทา่น ไดก้ลา่วอะไรทีพ่าดพงิทา่น ได้
กระทำในสิง่ทีท่า่นไมพ่อใจ ทำใหท้า่นไมส่บายใจ กซ็ออโหสกิรรมในวนันี ้ถา้บญุม ี
วาสนาสง่ ผมคงไดก้ลบัเขา้มารบัใชท้า่นอกี ซอขอบคณุ 

นายพษิญพล ประสาน - ซอเขญิทา่นพมิล คงทอง 
ประธานสภาฯ
พ.ต.ท.พมิล คงทอง เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางท่ีเคารพ และสมาขิกสภาองค์การบริหาร
ส.อบจ.อ.แมพ่รกิ สว่นจงัหวดัลำปางทกุทา่น คณะผูบ้รหิาร ผมเองใขซ้วีติสกืากมีาตลอด พอไดก้า้วยา่ง

เขา้มาสูอ่งคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัลำปางแหง่นี ้ถา้พดูไปแลว้เปน็บา้นหลงัทีส่องของ 
ผม เขา้มาอยูท่ ีน่ ึ ่ ๘ ปี ๑ เดอืน ๑๔ วัน มแีตค่วามสขุ ที'่ไดเ้พือ่นรุน่พีรุ่น่นอ้ง รุ่นลกู 
และอาจจะเปน็รุน่หลานกไ็ด ้ เพราะผมเองตวัเลขอายกุอ็าวโุส แตค่วามเปน็กนัเองกบั
นอ้ง  ๆ รูส้กีมคีวามอบอุน่ อยา่งทา่นบญุเลศิ แสนเทพ พดูวา่ลา้บญุมวีาสนาสง่ ผม 
อยากใหเ้พือ่น  ๆ นอ้ง  ๆ ไดก้ลบัเขา้มาสูบ่า้นหลงันีอ้กีสกัครัง้หนึง่ เพือ่ทีจ่ะไดม้ารว่ม 
ทกุข ์ รว่มสขุ สิง่หนึง่สิง่ใด ถา้ผมไดล้ว่งล ํา้ก ํา้เกนิ  กฃ็ออโหสกิรรม สำหรบัคณะ 
ผูบ้รหิาร เพือ่นสมาขกิ ไมม่เีลยทีจ่ะทำใหผ้มผดิหวงัทกุทา่นทำใหผ้มสมหวงัหมด ท่ีดื 
ใจท ีส่ ดุผมมเีพ ือ่นเพ ิม่ข ึน้  สดุทา้ยกฃ็อใหพ้วกเรากลบัเขา้มาส ูบ่ า้นหลงัน ีอ้กีครัง้ 
ขอบคณุ

นายพิษถ{พล ประสาน ทา่นพมิล คงทอง กค็งจะมแีต่น้อง ๆ พ ื่ๆ  คงไม่มีเพราะทา่นอาวโุสสดุ 
ประธานสภาฯ - ขอเขญิทา่นสมบรูณ ์ รปูสะอาด
นายสมบูรณ์ รูปสะอาด เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางท่ีเคารพ และสมาขิกสภาองค์การบริหาร
ส.อบจ.อ.แจห้ม่ สว่นจงัหวดัลำปางทกุทา่น คณะผูบ้รหิาร กระผมรูส้กิดใีจเหมอืทา่นพมิล คงทอง บอก

วา่เขา้มาทีน่ึเ่หมอืนกบับา้นหลงัทีส่อง ทีเ่รามาชว่ยกนัปฏปิตีหินา้ที ่ การทำงานเพือ่พี่



นายสมพูร*น์ รูปสะอาด นอ้งบา้นเรา แตล่ะทา่นกไ็ดท้ำตามวตัถปุระสงค ์ และทา่นรกัษาการนายกองคก์าร 
ส.อบจ.อ.แจ้ห่ม บรหิารสว่นจงัหวดัลำปางเปน็คนปากไวใจถงึ พดูแลว้วา่ไดก้ต็อ้งได ้อนันีผ้มขอบมาก

ทกุคนทำงานของแตล่ะคนทา่นผูอ้ำนวยการกองชา่งเขา้มาแลว้ปรบัการทำงานไดเ้รว็ 
ทา่นรองพรรณ  ี การะกนั ก เ็ปน็ ฝา่ยท ีด่ แูลดา้น กฎห มาย ความถกูตอ้ง เราจะไม ่
เดอืดรอ้น กด็ใีจบางครัง้การทำงานทะเลาะกนับา้ง กถ็อึวา่เปน็การทำงาน การทำงาน 
ไมท่ะเลาะกนัถอืวา่ไมไ่ดท้ำงาน เราอยูท่ ีบ่ า้นไมไ่ดท้ะเลาะกบัใคร เรามาอยูต่รงน ีก้  ็
ทะเลาะกนัในการทำงาน สดุทา้ยเพือ่ผลประโยชนข์องประซาซนเปน็หลกั ขอใหท้กุคน 
จงชว่ยกนัพฒันาและหาเสยีง เขา้มาพรอ้มกนัทกุคน เพือ่พีบ่อ้งจงัหวดัลำปางใหเ้จรญิ 
เทา่เทยีมกบัจงัหวดัอืน่  สดุทา้ยนีข้อใหท้กุคนมคีวามสขุ โซคด ี และบญุรกัษา พระ 
คุม้ครอง ขอขอบคณุ

นายพิษ*บุพล ประสาน - ขอเชญิทา่นบญุเชดิ พรมศร 
ประธานสภาฯ
นายบญุเชดิ พรมศร เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางท่ีเคารพ และสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส.อบจ.อ.หา้งฉตัร สว่นจงัหวดัลำปางทกุทา่น พีบ่อ้งซาวองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัลำปางทกุทา่น ผมก็

อยูต่รงนีม้านานยีส่บิกวา่ปเีกอืบจะสามสบิปแีลว้ ดใีจทีไ่ดเ้ขา้มาอยูบ่า้นหลงันี ้ทีผ่า่น 
มากไ็ดร้บัความมนีํา้ใจจากพีบ่อ้งองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัลำปางทกุสว่น ผมได้รับ 
ความอนเุคราะห ์ เมตตาตลอด ทางเจา้หนา้ทีก่ไ็ดป้ระสานงานตา่ง  ๆ โครงการตา่ง  ๆ
ไปลงในพ้ืนท่ี กไ็ดร้บัความอนเุคราะหเ์ปน็อยา่งดจีนทำใหก้ารทำงานจนสำเรจ็ลลุว่งมา 
หลายโครงการ สมาชกิสภาของเราไดป้รกึษาหารอืกนั บางครัง้กม็ทีะเลาะกนับา้ง ก็ดี
ใจไดร้บัความเหน็อกเหน็ใจกนั หนัหนา้เขา้หากนัอยูต่ลอดเวลา ตรงนีเ้ปน็สงิทีจ่ดจำลมื 
ไม่ได้ ผมขอขอบคณุมาก ลา้ไดร้บัโอกาสอกีครัง้กค็งจะไดเ้ขา้มารว่มงานกบัทกุทา่นใน 
วันที ่ ๒๐ ธนัวาคม จรงิหรือไม ่ไม,รู ้ลา้เปน็จรงิกห็วงัเปน็อยา่งยิง่วา่ใหพ้วกเราเขา้มา 
ทกุคนจะไดรู้ใ้จกนั และทำงานรว่มกนั ขอขอบคณุ 

นายพิษ*นุพล ประสาน - ขอเชญิทา่นธรีพล ศรวีงษ ์
ประธานสภาฯ
นายธีรพล ศรีวงษ์ เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางท่ีเคารพ และสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส.อบจ.อ.งาว สว่นจงัหวดัลำปางทกุทา่น ผูป้ฏบิตัหินา้ท ีน่ายกองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัลำปาง

ตลอดจนขา้ราขการทกุทา่น สงิท ีผ่มไดอ้ยูอ่งคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัลำปาง ๘ ปี 
เมือ่สอ่นผมรบัราซการอยูเ่ปน็หวัหนา้สว่นราซการประจำอำเภอ และมาเปน็ผูช้ว่ยส.ส. 
สิง่ทีผ่มประทบัใจทีส่ดุกค็อื ขา้ราฃการอบจ.ใหเ้กยีรตกิบัสมาชกิมากเหลอืเกนิ พดูดว้ย 
ความจรงิใจ ผมไดค้ลกุคลอียูก่บัหอ้งถิน่ ไมว่า่เทศบาล อบต. และไดม้าเปน็สมาชกิ 
องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั รูล้กืวา่ขา้ราซการองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัลำปาง ให ้
เกยีรตแิสพ่วกผมมาก และในยคุนีท้า่นรกัษาราซการปลดั ปฏบิตัหินา้ทีน่ายกเปน็



นายธีรพล ศรีวงษ์ ฝา่ยบู ๊ทา่นรองพรรณ ี การะกนั เปน็ฝา่ยบูน๋ กองหนา้กค็อืทา่นผูอ้ำนวยการกองชา่ง
ส.อบจ.อ.งาว ทัง้สามทา่นไดท้ำงานประสานกนัอยา่งด ี และประโยชนก์อ็ยูก่บัซาวบา้น พวกผมมี

ปญีหาไมว่า่อทุกภยั วาตภยั หรอืปญีหาสาธารณปูโภค เมือ่มปืญีหามาปรกึษากบัทา่น 
กไ็ดร้บัความอนเุคราะหจ์ากทา่น เพือ่ประโยชนข์องซาวบา้น เปน็สงิทีด่ ี ผมหวงัวา่พวก 
เราทกุคนในการเลอืกตัง้สมยัหนา้ กค็งไดเ้ขา้มาทกุคน และหวงัวา่ทา่นรองสพุรรณ ี
สขุสนัตร์ุง่เรอืง จะไดเ้ปน็ปลดั ในสมยัหนา้ทีพ่วกผมมาปฏบิตัหินา้ที ่ กข็อ'ชอบคณุทกุ 
ทา่นทีไ่ดใ้หค้วามอบอุน่ใหเ้กยีรต ิ แกพ่วกผม ขอขอบคณุ 

นายพิษณูพล ประสาน - ขอเชญิทา่นวเิชยีร เรอืงบญุมา 
ประธานสภาฯ
นายวิเชียร เรืองบุญมา เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางทีเ่คารพ และสมาชิกสภาองค์การบริหาร 
ส.อบจ.อ.เมืองลำปาง สว่นจงัหวดัลำปางทกุทา่น ทา่นสพุรรณ ี สขุสนัตร์ุง่เรอืง ทา่นผูอ้ำนวยการกองชา่ง

รูส้กึเปน็เกยีรตอิยา่งมากโดยความรูส้กึของผมเปน็นกัการเมอืงมาประมาณยีส่บิกวา่ป ี
ถอืวา่ ๘ ปที ีท่ า่นมาผมอยูก่บัซาวบา้นมาตลอด เหมอืนทา่นธรีพล ศรวีงษ ์ พดูเมือ่ 
สกัครูว่า่ขา้ราชการใหเ้กยีรตพิวกเราทกุคน ผมเชือ่ม ัน่วา่เราจะบรหิารจดัการพฒันา 
จงัหวดัลำปาง ไปในทศิทางเดยีวกนัทัง้มติเิกา่และมติใิหม ่ รวมทัง้เรือ่งนวตักรรมไฟฟา้ 
ดว้ย ถอืวา่องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัลำปาง เปน็บา้นหลงัทีส่องของผม ผมเปน็ 
นกัการเมอืงยีส่บิกวา่ป ี ตัง้แตท่า่นสพุรรณ ี สขุสนัตร์ุง่เรอืง ผูอ้ำนวยการกองชา่ง ทา่น 
รกัษาการท ีเ่ทศบาลตำบลดน้ธงชยัเจด็ถงึแปดป ี จากนัน้ทา่นกไ็ปดำรงตำแหนง่ท ี ่
เทศบาลตำบลแมเ่มาะ บางครัง้การอภปิรายในสภา บางครัง้นกัการเมอืงอาจจะใช ้
อารมณห์รอืวา่ความรูส้ กึการอภปิรายอาจจะหนกัแนน่ หรอืมกีารกระโซกกนับา้ง 
บางครัง้ กอ็ยา่ไปถอืกบั การเมอืงกร็ ู ้  ๆ อย ูว่ า่บางครัง้เราจะทำทกุส ิง่ท กุอยา่งให  ้
ขาวบา้นหรอืใหข้า้ราชการถกูตอ้ง บางครัง้ผมเอาใจตวัเองไปใสใ่จคนอืน่และมอง 
กลบัมาวา่เปน็อยา่งไร อนันีเ้ปน็สิง่ทีส่ำคญั บางครัง้เราเปน็นกัการเมอืงตอ้งมองจาก 
จดุหนึง่ ความรูส้กึของเรามองจากขาวบา้น มองกลบัมาทีเ่รา เราอยูก่บัขาวบา้นมา 
ตลอดจะรู ้ ผมเชือ่มัน่วา่เราเปน็สมาชกิสภาองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัทกุคน เชือ่
วา่ทกุคนจะตอ้งเขา้มาอกีรอบหนึง่ ซึง่เปน็มติใิหม ่ ทา้ยนีก้ข็ออวยพรใหท้กุทา่น ทา่น 
รกัษาราชการแทนนายก ทา่นผูอ้ำนวยการกองชา่ง ตลอดจนฝา่ยบรหิารทกุทา่น
ทา่นสมาชกิสภาองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัลำปางทกุทา่น ๑๓ อำเภอ เชือ่มัน่วา่ตอ้ง 
กลบัมาแนน่อน ขอขอบคณุ

นายพิษณุพล ประสาน - ขอเชญิทา่นนกิร ธรรมลงักา 
ประธานสภาฯ
นายนิกร ธรรมลังกา เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางท่ีเคารพ และสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส.อบจ.อ.เมืองลำปาง สว่นจงัหวดัลำปางทกุทา่น กระผมนายนกิร ธรรมลงักา สมาชกิสภาองคก์ารบรหิาร



นายนิกร ธรรมลังกา 
ส.อบจ.อ.เมืองลำปาง

นายพิษ^พล ประสาน 
ประธานสภาฯ 
นายมิตร ธรรมวงศ์ 
ส.อบจ.อ.เกาะคา

สว่นจงัหวดัลำปาง เขต ๙ อำเภอเมอืงลำปาง ความรูส้กีกเ็หมอืน ทกุคนเกดิมาตัง้แต ่
เกดิจนถงึสิน้อายขุยั กเ็ปน็บทบาทละครชวีติ ผมเคยแสดงเปน็พระเอกตอนอยู ่ อบต. 
บ า้น เอ ือ้ ม ม าแป ด ป  ี เป น็ น ายก  วนั น ีม้ าเป น็ เค ร ือ่ งป ระด บั ใน ส ภ า แตว่ า่เป น็  
เครือ่งประดบัทีม่เืสนห่พ์อสมควร ทีจ่ะทำใหพ้ี ่  ๆ ทัง้หลาย ผูอ้าวโุสทัง้หลายใหค้วามรกั 
ความเมตตาตอ่นอ้งใหม ่ จรงิ  ๆ แลว้ในสายตา พีใ่หญบ่างทา่น โดยเฉพาะทา่นบญุเชดิ 
พรมศร ขออนญุาตเอย่นาม เคยดแูละซึง่กนัและกนั มาตัง้แตเ่ปน็นายก เหมอืนทีท่า่น 
ประธานสภาไดด้แูลผมมา แมว้า่ทา่นจะอยูเ่มอืงปาน ทา่นกแ็อบชว่ยผมลบั  ๆ วันนีต้้อง 
ขอขอบคณุทกุ  ๆ คน และทีไ่ตร้ ูจ้กัเพ ือ่นพอ้งนอ้งพ ี ่ โดยเฉพ าะขา้ราชการน า่รกั  
ยอมรบั เมือ่กอ่นทีผ่มเปน็นายกกวา่จะตดิตอ่เขา้มา ดเูปน็องคก์รทีน่า่เกรงขาม แตจ่รงิ 
ๆ เป น็ ความ ออ่น ห วาน น ุม่ น วล แฝงอย ูท่ กุ ๆ ซ ัน้ ท กุ ๆ แผ น ก เราม นี ายก ม าแลว้๔ 
ทา่น นายกสนุ ี สมมี ทา่นรองเกรยีงเดช สทุธภกัต ิ ทา่นทองด ี จอมวงศ ์ และทา่นส ุ
พรรณ ี สขุสนัตรุ่์งเรือง ผู้อ่อนโยน และเรามผืูอ้ำนวยการกองชา่ง ผูม้,ีบารม ี มาสามทา่น 
ทา่นอนนัต ์ ตัง้เจยีมศร ี กเ็ปน็อกีอารมณห์นึง่ วนันีเ้จอนอ้งใหมท่านธทีตั ิ ธรรมธิกลุ ทา่ 
ใหล้ำปางสวา่งไสวขึน้เยอะ ขอขอบคณุ 
- ขอเชญิทา่นมติร ธรรมวงศ์

เรียนประธานสภาองศ์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางท่ีเคารพ และสมาชิกสภาองศ์การบริหาร 
สว่นจงัหวดัลำปางทกุทา่น กระผมนายมติร ธรรมวงศ ์ สมาชกิสภาองศก์ารบรหิาร 
สว่นจงัหวดัลำปาง เขต ๓ อำเภอเกาะคา ตลอดระยะเวลา ๘ ปี ๑ เดอืน ๑๔ วัน มี 
โอกาสไตร้ว่มงานทา่นผูบ้รหิารนายก ถึง ๔ ทา่นดว้ยกนั ดงัทีท่า่นนกิร ธรรมลงักา พูด 
วา่เราไตเ้รยีนรูป้ระสบการณก์ารทา่งาน แตล่ะทา่นมคีวามคดิความตัง้ใจทีจ่ะพฒันา 
องศก์ร จงัหวดัของเราใหม้คืวามเจรญิหลากหลายรปูแบบดว้ยกนั แตล่ะคนกม็คิ'วาม 
ตัง้ใจทีด่ ี กระผมเอง มาทา่งานตรงนีก้ม็คีวามรูถ้กึทีด่มีาก ตัง้แตว่นัแรกยงัจำภาพเกา่  ๆ
เหลา่นัน้ไดเ้สมอ ตัง้แตท่า่นนายกสนุ ี สมมื เปน็วนัทีป่ระทบัใจตัง้แตว่นัแรก จนมาถงึ 
วนันีก้ย็งัมคิวามรูส้กึดปีระทบัใจ แตเ่นือ่งการทำงานอาจจะมบืางถงึบางอยา่งทีม่คีวาม 
เขา้ใจไมต่รงกนับา้ง มคีวามคดิเหน็แตกตา่งกนั สดุทา้ยกเ็พีอ่พ ีน่อ้งประซาซน การ 
ทา่งานรว่มกนัถา้หากมสีิง่หนึง่สิง่ใดทีเ่กดิจากการทำงานมคีวามไมเ่ขา้ใจกนั กระผมก ็
ขออภยัทกุ  ๆ ทา่น เพือ่นรว่มงาน สมาชกิทกุทา่นตลอดถงึเพีอ่นขา้ราชการ ถงึทีท่า่ไป 
ไมไ่ตท้า่เพีอ่ตวัเอง เพีอ่พีน่อ้งประซาซนเปน็หลกั ผมภมูใิจทีม่โีอกาสทา่งานสิง่หนึง่ทีม่ ี
โอกาสทา่ถนนทีเ่ปน็ลกูรงัท ีไ่มส่ามารถใขเ้ดนิทางได ้ กลบัใหเ้ปน็ถนนทีล่ญัจรได ้
สะดวกสบาย จากราคาทีด่นิไรล่ะ ๒ พน้บาท ตอนนีร้าคาเพิม่ขึน้ไปถงึ ๔๐,๐๐๐ บาท 
กไ็มย่อมขาย อนันี ้ผลจากองศก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัลำปางของเรา ประซาซนไมม่นีัา้ 
ในการเกษตรทา่นา เราไปสรา้งเครือ่งสบูนํา้พลงังานไฟฟา้ใหเ้ขา จนทกุวนันีเ้ขา



นายมิตร ธรรมวงค์ สามารถทำนาได้ตามปกติ มีข้าวกิน ก็ถือว่าเป็นการทำบุญร่วมกัน ท้ังราชการและ
ส.อบจ.อ.เกาะคา สมาซิกตัวแทนชองพ่ีน้องประซาซน เชื่อว่าบุญบารมีชองเราทุกคนที่ทำก็คงจะทำให้

เรากลับมาอีกครั้ง ขอขอบคุณ 
นายพิษณูพล ประสาน - ขอเชิญท่านธรรมการ ชุมครี 
ประธานสภาฯ
นายธรรมการ ชมุศร ี เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางท่ีเคารพ และสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส.อบจ.อ.แมเ่มาะ สว่นจงัหวดัลำปางทกุทา่น กระผมนายธรรมการ ชมุศร ี กด็อีกดใีจทีเ่ราไดอ้ยูร่ว่มกนั

พฒันากบัพีน่อ้งซาวบา้นทีเ่ลอืกเรามาทกุคน ใหท้กุสงิทกุอยา่งความเจรญิดา้นถนน 
หนทาง แหลง่นํา้ นีค่อืหวัใจของเรา สมาชกิสภาทกุเขตทกุที ่ เปน็หว่งขาวบา้น ถ้านบั 
ถงึวนันีว้นัทีเ่ราจะหมดวาระ กถ็อืวา่นา่ใจหาย แตผ่มคดิวา่หลงัเลอืกตัง้แลว้ เราคงได ้
กลบัมาอกีเซน่เดมิ ในวาระนีท้ ีเ่ราอยูร่ว่มกนัมา ๘ ปี ไดอ้ยูร่ว่มกนั สิง่ทีเ่ราลมืไมไ่ดก้ ็
คอืคำวา่เพ ือ่น พ่ี  ๆ น้อง  ๆ ยงัอยูเ่หมอืนเดมิ ทีผ่า่นมาเจา้หนา้ทีก่ด็แูลเราเปน็อยา่งด ี
หวัหนา้ฝา่ย ผูอ้ำนวยการ เปน็ทีด่อีกดใีจ และขอบคณุ เจา้หนา้ทีท่ ีไ่ดด้แูลเรามาตลอด 
๘ ปทีีผ่า่นมา ซึง่ผมกไ็ดด้ำรงตำแหนง่มาแลว้ ๑๒ ปี กเ็ปน็ทีภ่าคภมูใิจ ทีใ่หเ้กยีรตกิบั 
เราตลอด หวงัวา่ในอนาคต หากเราไดเ้ปน็หรือไมไ่ดเ้ปน็ ถา้พบปะกนักท็กัทายกนัแบบ 
พีน่อ้ง ความสมัพนัธย์ิง่ใหญก่วา่เงนิทอง นํา้ใจหาซือ้ไมไ่ด ้ เงนิทองเรายงัหาได ้หมดไป 
แต่น้ี'าใจ ความหว่งหา อาทร ไม่หายไปไหน ตกน้ีาไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ เหลา่นีเ้ปน็สิง่ที ่
เราดอีกดใีจ สำหรบัวนัน ีท้ ีเ่ปน็วาระสดุทา้ยในการประชมุครัง้น ี ้ สรา้งความยนิด ี
ความรูล้กืแตล่ะทา่นทีเ่ราทำงานรว่มกนัมา ๘ ปี สรา้งความเจรญิใหก้บัพีน่อ้งซาวบา้น 
จงัหวดัลำปาง สรา้งความสวา่งไสว ในยคุน ี ้ท ีผ่า่นมากไ็ดร้ว่มงานกบัหลายทา่นที ่
เกษยีณอายรุาชการไป เซน่ทา่นอนนัต ์ ตัง้เจยีมศร ี ทา่นทองด ี จอมวงศ ์ เรากย็งันกึถงึ 
ทา่นอยู ่ การทำงานรว่มกนัมาชว่ยเหลอืเกือ้กลูกนัมาตลอด และทา่นธทีตั ธรรมธกิลุ 
เขา้มาสานงานตอ่ นำความเจรญิมาสูล่ำปาง ทา่นรกัษาการนายก ตอ่ไปคงจะไดเ้ปน็ 
ปลดัเตม็ตวั สิง่ทีใ่ฝฝ่นืวา่อนาคตจะไดท้ำงานรว่มกนัอกีครัง้ ขอขอบคณุ 

นายพิษณุพล ประสาน - ขอเชญิทา่นประสทิธี ้ เตซะปลกู 
ประธานสภาฯ
นายประสทิธึ ๋ เตซะปลกู เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางท่ีเคารพ และสมาชิกสภาองค์การบริหาร 
ส.อบจ.อ.เมอืงลำปาง สว่นจงัหวดัลำปางทกุทา่น กระผมนายประสทิธี ้ เตซะปลกู สมาชกิสภาองคก์าร

บรหิารสว่นจงัหวดัลำปาง เขต ๗ อำเภอเมอืงลำปาง รูส้กึยนิดแีละปลาบปลืม้ ตลอด 
ระยะเวลา ๑๖ ปี ทีอ่ยู ่ ณ บา้นหลงันี ้สิง่ทีเ่ราทำกนัทกุวนันี ้ถามวา่เราไดอ้ะไรหรอืไม ่
สิง่ทีผ่มไดค้อือานสิงส ์ จากการกระทำแกไขษญีหาพีน่อ้งประซาซนจงัหวดัลำปางของ 
เรา ซึง่ถอืวา่เราไดท้ำคณุประโยชนไ์มเ่ฉพาะในเขตพืน้ที ่ แตเ่ปน็ทัง้จงัหวดัลำปาง ถือ 
วา่เราไดท้ำคณุประโยชนใ์หจ้งัหวดัของเรา ไมใ่ชแ่คผ่มทีท่ำแลว้ไดอ้านสิงส ์ ส่ิงท่ี



นายประสิทธ เตชะปลูก ขา้ราชการเพือ่นพอ้งนอ้งพีไ่ดท้ำในจงัหวดัลำปางเรา เปน็การแกไ้ขบญิหาความ 
ส.อบจ.อ.เมืองลำปาง เดอืดร้อนใหก้บัพีน่อ้งประซาซน และไม,เคยถามวา่ตวัเองไดอ้ะไรไหม สิ,งทีส่ำคญัมาใน

นามตวัแทนพีน่อ้งประซาซน ในเขตพืน้ทีจ่งัหวดัลำปาง สงิทีต่อ้งทำมากทีส่ดุคอื หนา้ที ่
ท ีจ่ะตอ้งบำบดั ปลดทกุขใ์หก้บัพ ีน่อ้งประขาซน ถามวา่เราป ลดท กุขใ์ห เ้ขารอ้ย 
เปอร์เซน็ต์หรือไม ่ ตอบไดว้า่ไมร่อ้ยเปอรเ์ซน็ต ์ขอใหพ้ีน่อ้งประขาซน มดีวามทกุขน์อ้ย 
ทีส่ดุ ท ีเ่ราทำหนา้ท ีอ่ย ูต่รงน ี ้สิง่ทีผ่มไดท้ำงานตรงนีม้า ขออนสิงสจ์ากการกระทำ 
หนา้ทีใ่นตรงนี ้ และของอนสิงสส์ง่ผลใหก้บัพีน่อ้งสมาซกิ ขา้ราซการองคก์ารบรหิาร 
สว่นจงัหวดัลำปางไดอ้นสิงสจ์ากการกระทำในครัง้นี ้ เพีอ่พีน่อ้งประซาซน ขอใหส้ิง่ 
ศกัดีส้ทิธีใ้นจงัหวดัลำปางจงปก,ป้อง คุม้ครองทา่นขา้ราขการ และครอบครวั เพีอ่น 
สมาซกิทกุคนจงมแีตค่วามสขุความเจรญิ ตลอดไป ขอขอบคณุ 

นายพิษรนุพล ประสาน - ขอเชญิทา่นปลีนัธน ์รตันวราภรณ ์
ประธานสภาฯ
นายปด็ันธน์ รัตนวราภรณ์ เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางท่ีเคารพ และสมาชิกสภาองค์การ
ส.อบจ.อ.สบปราบ

นายพิพนุพล ประสาน 
ประธานสภาฯ 
นายเดซทวี ศรีวิซัย 
ส.อบจ.อ.เถิน

บรหิารสว่นจงัหวดัลำปางทกุทา่น ผมตอ้งขอขอบคณุขา้ราฃการองคก์ารบรหิารสว่น 
จงัหวดัลำปาง อยูต่รงนีม้าสบิสองปกีวา่ ไดเ้อือ้แรอกบัพีน่อ้งอำเภอสบปราบ ตอ้ง 
ขอบคณุเพือ่นสมาซกิทกุๆ ทา่นทีเ่ปน็เพีอ่นพอ้งนอ้งพีก่นั มอีะไรกป็รกึษาหารอืกนั 
และผมตอ้งขอบคณุเวทจีดุนีข้ององคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัลำปาง ท ีผ่มเขา้มาเปน็ 
สมาซกิสภาจดุน ี ้ กถ็อืวา่เปน็จดุเร ิม่ตน้ท ีเ่ราไดเ้อาไปดำเนนิงาน ผมดำรงตำแหนง่ 
สมาซกิสภาสบิสองปกีวา่ กน็ำจดุนีไ้ปประสานงานกบัหนว่ยงานตา่ง  ๆ ในพืน้ทีแ่ละ 
ตา่งพืน้ที ่ ดใีจโครงการตา่ง  ๆ ทีไ่ปประสานไดม้าตอบสนองพีน่อ้งขาวลำปาง ถอืวา่ได ้
ตรงจดุนีเ้ขา้ไปเดนิงานตอ่ แตใ่นครัง้หนา้ครัง้ต่อไป อาจจะไมไ่ดเ้ขา้มาตรงจดุนี ้กต้็อง 
ขอขอบคณุพีน่อ้งองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัลำปางทกุทา่นทีด่แูลชว่ยเหลอืกนัมา 
ขอบคณุเพือ่นสมาซกิทกุทา่นทีเ่อือ้แรอและเปน็เพีอ่นพอ้งนอ้งพีท่ ีด่ ื  ๆ กข็อบคณุทกุ 
ทา่น ขอขอบคณุ 
-ฃอเชญิทา่นเดซทว ี ศรวีชิยั

เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางท่ีเคารพ และสมาซิกสภาองค์การบริหาร 
สว่นจงัหวดัลำปางทกุทา่น คณะผูบ้รหิารทกุทา่น สิง่ทีผ่มอยากจะบอกอยากจะคยุกบั 
ผมอยากจะใขค้ำวา่พอ่แมพ่ีน่อ้งมากกวา่ ผมมกีลอนมาฝาก “ เคารพพีใ่หเ้กยีรตเิพีอ่น 
คอยเตอืนนอ้ง รกัพวกพอ้งสามคัคมีเีหตผุล รว่มสขุทกุข ์ ทกุท ีห่มายคลา้ยญาตติน 
ความสขุลนัเกดิขึน้ไดใ้นการงาน ไมฆ่า่นอ้งไมฟ่อ้งนาย ไมข่ายเพือ่น ไมบ่ดิเบอืนความ 
จรงิทกุสิง่สรรพ ์ ตเิตยีนไดไ้มโ่กรธอาฆาตกนั ไมแ่กต้วัโดยหนัไปโทษใคร” ส่ิงนีก้ระผม 
เคยปฏบิตัแิละเคยเจอมาตรงนี ้ขออนญุาตรเีพลยภ์าพเกา่  ๆ โดยเฉพาะทา่นประธานก ็
เคยปะทะกนัหนกั  ๆ มาแลว้ ทา่นบญุเชดิ พรมศร ผมกเ็คยปะทะหนกัๆมาแลว้



หลายๆ ทา่นเกดิอาการเคอืงใจกนั พอมจีดุบกพรอ่งจดุแตกหกัจดุรา้ว ท่านสังเกตไหม 
ผมจะถอยมาทกุครัง้ ถอยมาทกุกา้ว จนกระทัง่ความแตกรา้วตรงนัน้ผา่นไปดว้ยด ี ท่ี 
ผมพดูตรงน ีผ้มอยากจะบอกอยากจะเรยีนทกุทา่นวา่ เม ือ่เชา้กไ็ดไ้ปบชูาศาลพระ 
พรหม ผมอยากจะพดูอยากจะใหศ้าลพระพรหมเปน็สกัขพียาน อยากขอวงิวอนพระ 
แมธ่รณเีปน็พยานวา่สิง่ทีผ่มมาอยูก่บัอบจ.เปน็ระยะเวลาแปดป ี ผมไมเ่คยฆา่ลกูนอ้งไม ่
ฟอ้งนายไมข่ายเพือ่น หนงัสอืทีบ่อกวา่ผมไปรอ้งตรงนัน้ตรงนี ้ถา้ผมออกไปใหร้ถผม 
แฉลบควํา่ตายเลย ผมไม่เคยทำ ทีก่ลา่วหาว่าผมไดข้ึน้ปปช.ผมไมเ่คยทำ ผมจะใชเ้วท ี
สภาตรงนี ้ฉะสบัแหลก พอเสรจ็แลว้ออกสภาผมเปน็นกัเลงการเมอืงพอตวัผมยกมอื 
ไหว้ทุกคน บอกวา่เรือ่งทกุอยา่งทีจ่บตรงนีข้อใหจ้บในกระบวนการของสภา ซึง่เราเปน็ 
ฝา่ยนติบิญัญตั ิ ผมกใ็ชค้วามเปน็นติบิญัญตั ิ ผมก็ไต1เดา้มาจากสมาขกิสภาทอ้งถิน่มา 
ผมอยากจะยนืยนัตรงนีI้หเ้ปน็สกัขพียานผมดว้ย ถา้หากวา่เทพเทวามจืรงิ สิง่ศักด้ิสทิธ้ิ 
ในสากลโลก พญาอนิทร ์พญาพรหม พญายมราช ทา้วจตรุพกัตรท์ัง้สิ ่ แมน่างนาคทา้ย 
แมธ่รณสีลคี,ุทาอามาต ขอโปรดเปน็พยานใหผ้มดว้ยวา่ผมไมเ่คยทำในสิง่ทีถ่กูกลา่วหา 
และสิง่ทีผ่มอยากจะนำเรยีนในสภาตรงนีแ้ลว้เมือ่สกัครูท่ีท่า่นนกิรไดถ้ามวา่อยูใ่นวาระ 
หรือไม่ เฃือ่วา่จะตอ้งมกีารบนัทกึอยู ่ ผมกอ็ยากใหบ้นัทกึตรงนีเ้ปน็เกราะกำบงักายผม 
ตลอดระยะเวลาแปดป ี ตอนแรกผมบน่ผมนอ้ยใจสมยัตัง้แตน่ายกสนุ ี สมมอืยู ่ จากนัน้ 
ทา่นปลดัรกัษาการนายก และทา่นสพุรรณ ี สขุสนัตร์ุง่เรอืง ผมอยากจะบอกอยากจะ 
นำเรยีนตรงนีน้ะผมไมใซท่ีโ่กยไดโ้กยเอา แตอ่ำเภอเกนิเปน็อำเภอทีก่วา้งพอสมควร 
ประชากรรองจากอำเภอเกาะคาแคส่ ิร่อ้ยกวา่คน สรปุงบประมาณทีล่งไปผมถอืวา่ไม ่
นอ้ยหนา้เลยและอยากจะพรแีนตร์ายบคุคล อยา่งรองสพุรรณ ี สขุสนัตร์ุง่เรอืง พดูกนั 
ตรงนี ้คนทีไ่ปแลว้เราไมต่อ้งพดูถงึเปน็นกัเลงพอตวั เปน็ผูห้ญงินกัเลงบอกแบบนีไ้ด ้
ไหม ไดท้า่นเดชทว ี ศรวีชิยั พีร่บัรองและกไ็ดต้ามนัน้ทกุครัง้ อยา่งกรณขีอ้บญัญตัยิอม 
ตดัของผมเฉอืนออกไปสิล่า้นบาทโดยไมม่เืหตมุผืล ผมกบ็อกไดพ้ื ่ ลา้พืใ่หส้ญัญาจรงิ 
ไหม และรองพรรณ ี การะกนั ขออนญุาตถงึจะมอืะไรออ่นไหวตรงนีผ้มไปปรกึษาทา่น 
ใหค้ำปรกึษา แมก้ระทัง่ขอโทษผมเคยทำขอ้บญัญตัหิาย ทา่นบอกวา่ไมเ่ปน็ไร บอกไป 
เถอะไปประสานงานได ้จรงิ  ๆ แลว้ขอ้บญัญตัหิลายตงัคเํหมอืนกนั แลว้ทีส่บายใจมาก 
ทีส่ดุผมวา่อบจ.เราจะโตไปชา้งหนา้ไดล้ะสวยงามดว้ย เพราะวา่การบรหิารเราไมใช ้
พระเดช เราใชพ้ระคณุ ทา่นผูอ้ำนวยการธหีตั ธรรมซิกุล นอ้งใหมเ่รา อนันีผ้มยอมรบั 
เลยเป น็ น กั เลงพ อตวัรกัษ าคำพ ดู  คำไหนคำนัน้ ผมกบ็ อกวา่ท า่น ผอ.ล า้อยา่งน ี ้
เมือ่กอ่นทา่นผอ.จำไดไ้หมทีผ่มคยุเรือ่งเสาไฟฟา้ ทา่นกบ็อกวา่ทา่นเดชทว ี เปน็แบบนี ้
นะ ครบัไดค้อืผมสบายใจแลว้ ผมกลา้โพสตใ์นเฟสบุค๊เลย ในเฟสบุค๊เราโพสตส์ุม่สิสุ่ม่ 
หา้มนัฆา่ตวัตาย ลา้ไมใ่ชว่า่ศกัดีศ้รขีองทา่นผูอ้ำนวยการกองชา่งการนัตผีม ผมไม่กลา้ 
โพสต ์ไปเปดีดเูฟสบูค๊ผมดไูดเ้ลย ผมไมใ่ชว่า่ลอ็คตบีลอ๊คแลว้ ทา่นผอ.ตอ้งทำนะ คือ 
การรบัปากสญัญาลกูผูช้าย และสดุทา้ยตรงนี ้ผมขออนญุาตกราบประทานอภยัทกุ 
ทา่นตัง้แตท่า่นประธานสภา ทา่นรองประธานสภาสองทา่น และสมาขกิทกุทา่น ท้ังท่ี 
เปน็นอ้งกด็เีปน็พืก่ด็ ี ขอกราบประทานอภยั ลา้กราบแทบเทา้ไดล้า้ผมกราบ เพราะวา่ 
วนัชา้งหนา้กไ็มแ่นว่า่ผมจะเดนิมาเลน้ทางสมาขกิสภาองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั 
ลำปาง หรอืว่าจะไปอยูท่อ้งถิน่อนันีก้ย็งัไมแ่น ่ วนัชา้งหนา้เราตายยงัไมเ่หน็ ถือโอกาส



๒๐

นายเดชทวี ศรีวิชัย 
ส.อบจ.อ.เถิน 
นายพิษCUพล ประสาน 
ประธานสภาฯ
นายณรงค์ พินธิสืบ 
ส.อบจ.อ.เมืองลำปาง

ตรงนีข้อกราบประทานอภยัทกุทา่นและขอไดร้บัคำขอบคณุจากทกุทา่นดว้ย 
ขอขอบคณุ
ไดยิ้นไดฟ้ง้หนานไมคท์องคำแลว้ 
-ฃอเชญิทา่นณรงค ์ พินธิสืบ
เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางท่ีเคารพ และสมาชิกสภาองค์การบริหาร 
สว่นจงัหวดัลำปางทกุทา่น และขา้ราขการทกุทา่น สว่นตวัผมแลว้รสูกีเปน็เกยีรตอิยา่ง 
ยิง่ทีไ่ดม้โีอกาสดำรงตำแหนง่สมาชกิสภาองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัลำปาง ได้มาทำ 
หนา้ทีใ่นองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัลำปางเราตัง้แตป่พี.ศ.๒๕๔๓ จนถงึปจ้จบุนั ก็ 
ตอ่เนือ่งมาตลอดกร็ูส้กีเปน็เกยีรตอิยา่งยิง่และกไ็ดเ้หน็การพฒันาเปลีย่นแปลงทกุสงิ 
ทกุอยา่งมาตลอดยีส่ บิ กวา่ป เียอะเลย ต ัง้แตร่ะบบของการเลอืกต ัง้เม ือ่กอ่นมกีาร 
เลอืกตัง้ สมาชกิสภาเปน็ เขตอำเภอ ไมไ่ดแ้บง่เขตเหมอืนกบัปจีจบุนั การเลอืกตัง้ 
นายกอบจ.เลอืกตัง้โดยสมาชกิอบจ.เราเปน็ผูโ้หวต ยกมอื และเหน็การเปลีย่นแปลง 
ของนายกมาหลายทา่น เพราะเปน็สจ.กจ็ะเหน็นายกหลายทา่น และทา่นขา้ราชการ 
หลายทา่นเตบิโตในหนา้ท ีก่ารงาน ผมกย็นิ ดแีละเป น็ เกยีรตอิยา่งย ิง่ และบางสิง่ 
บางอยา่ง บางทกีารทำงานของแตล่ะทา่นแตล่ะคนกม็บีรบิทของตวัเอง เปน็เรือ่งปกต ิ
บางทา่นกม็คีวามจำเปน็ในเรือ่งของพ ืน้ท ีท่ ีต่ วัเองตอ้งรบัผดิขอบท ีไ่ม เ่หมอืนกนั  
เพราะฉะนัน้กเ็ปน็เรือ่งปกตขิองทกุทา่น บางทคีวามเหน็ตา่งบา้งกเ็ปน็เรือ่งปกต ิ แต่ผม 
เชือ่วา่ทีท่กุทา่นทำคอืเปา้ประสงคเ์พือ่ทำหนา้ทีใ่หด้ที ีส่ดุเพือ่พีน่อ้งประซาขนทีต่วัเอง 
รบัผดิขอบ ส่ิงตา่งๆ กอ็าจจะมคืวามชดัแยง้กนับา้ง ในสว่นตวัผมกต็อ้งกราบอภยัพวก 
เราทกุคน ลา้ทำในสิง่ใดทีเ่ราเหน็เราแลว้ไมถ่กูใจ ผมกต็อ้งกราบของอภยั และในส่วน 
ของพวกเราทีต่ัง้ใจจะลงสมคัรรบัเลอืกตัง้เปน็สมาชกิสภาองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั
ต่อ ผมกข็ออวยพรใหท้กุทา่นประสบผลสำเรจ็ไดเ้ขา้มาทำหนา้ทีต่งัเดมิ ในสมยันีผ้ม 
ถอืวา่ทกุทา่นเกง่ทกุคน ผมคดิวา่บางทา่นคงไมม่ใืครลงแขง่ดว้ยซ ํา้ สว่นใหญผ่ม 
ประเมนิวา่การเลอืกตัง้สมยันีค้งมเืขตเยอะทีไ่มม่ใืครลงแขง่ สว่นตวัผมแลว้จะขอไป 
อาสาสมคัรใหพ้ืน่อ้งประขาซนในเขตเทศบาลนครในการเลอืกตัง้นายกเทศมนตรนีคร 
ลำปาง เพราะผมมเืจตนารมณ ์ ทีจ่ะไปขออนญุาตไปทำหนา้ทีต่รงนัน้ กถ็อืโอกาสนี ้
กราบลาพ วกเราไปดว้ย และมสีว่นไหนทีพ่วกเราพอทีจ่ะสนบัสบนุใหผ้มไดเ้ปน็ 
นายกเทศมนตรนีครลำปางได ้ผมกจ็ะขอใหพ้วกเราชว่ยเหลอืกนั เผือ่บญุมวืาสนาได ้
ทำหนา้ทีใ่นเทศบาลนครลำปางกจ็ะเปน็พรรคพวกเราอกีคนหนึง่ทีเ่ปน็สจ.ไดม้โือกาส 
ไปทำหนา้ทีต่รงนัน้ กฃ็อฝากพวกเราทกุทา่นดว้ย และในสว่นของผูบ้รหิารซดุนีผ้มตอ้ง 
ขอชืน่ซมเปน็อยา่งยิง่โดยเฉพาะการนำของทา่นรองปลดัสพุรรณ ี สขุสนัตร์ุง่เรอืง ทา่น 
พรรณ ี การะกนั และทา่นผูอ้ำนวยการธทีตั ธรรมรกิลุ ซึง่มาใหม ่ ตลอดจนถงึหวัหนา้ 
สว่นทกุทา่น ชืน่ซมในการทำงานทีร่วดเรว็ แม่นยำ และไวมาก ทีส่ำคญัทีส่ดุเปน็การ



นายณรงค์ พินธิสืบ ใหเ้กยีรตพิวกเรามากทีส่ดุ ตอ้'งฃอ'ขอบคณุอยา่งยิง่ และขออวยพรใหท้กุทา่นจง
ส.อบจ.อ.เมืองลำปาง ประสบผลสำเรจ็ทกุสงิทกุอยา่ง และมคีวามเจรญิรุง่เรือ่งในหนา้ทีต่ลอดไป ขอขอบคณุ
นายพิษณุพล ประสาน นํา้เรยีงเสยีงปากวา่ทีน่ายกเทศมนตรนีครลำปางซึง่มาจากสมาชกิสภา 
ประธานสภาฯ -ฃอเชญิทา่นเขน ปานสงัข์
นายเซน ปานสงัข ์ เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางท่ีเคารพ และสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส.อบจ.อ.เสรมิงาม สว่นจงัหวดัลำปางทกุทา่น ฝา่ยบรหิาร ไมว่า่จะเปน็รุน่พีรุ่น่นอ้ง ถา้ฟง้พี่ๆ  ทีพ่ดูมา

นํา้ตาเกอืบไหลเลย จรงิๆแลว้กจิกรรมการรบัใชป้ระซาขนพอ่แมพ่ีน่อ้ง ผมรบัใชม้าอยู ่
แลว้สบิสองปอีกีสีป่กีบัสบิสีว่นั สิบหกปสีบิสีวั่น มบีรบิทในเรือ่งความแตกตา่ง ซ่ึงผม 
เปน็นกัเรยีนทนุมาเกยีรตนิยิมอนัดบัหนีง่ จบจากราซมงคลเซยีงใหมไ่ตเ้พือ่นและวนันี ้
มาเจอเพือ่นเจอพีเ่จอประซาซนซึง่มคีวามเดอืดรอ้นซึง่เราสามารถรบัปญ็หาแกไ้ขได ้
บางสว่น แตไ่มส่ามารถทำไตท้กุเรือ่ง ผมบอกวา่พีท่กุคนทีไ่ตก้ลา่วมาจากความรูส้กึ 
คนเราจากการทีม่พีรรคพวกมเีพือ่น พวกพอ้งนกัการเมอืงเปน็เรือ่งปกตทิีม่เีรือ่งของ 
แรงกระแทรก แรงบด แรงเบยีด ซึง่ทกุคนอาสามารบัใชพ้อ่แมพ่ีน่อ้งแตล่ะหนว่ยเขต 
จากสถานที ่ ๑๓ อำเภอ ๓๐ เขต เราเหน็พรรคพวกเพือ่นพอ้งหายไป ๔ เขต จากเรือ่ง 
ไมไ่ดต้อ้งการ จรงิๆ แลว้เปน็วกิฤตในสว่นทีข่าดหายไปกจ็ะฝากทกุทา่นทีจ่ากหายไป 
และทีเ่คยอยูร่ว่มกนั ตอนนีเ้ราเหลอื ๒๔ คบ เหน็พีท่กุคนบอกวา่มหีลายทา่นเปน็รุน่พี ่
หรอืรุน่นอ้งทีท่า่นจะกา้วไปสูก่ารเมอืงทอ้งถิน่ของระดบัเทศบาล ระดบัของตำบล ผม 
กอ็วยพรใหท้า่นจงไตแ้ละสีง่ทีจ่ะลมืไมไ่ตค้นทีจ่ะเหลอือยูจ่ะมารบัใชพ้อ่แมพ่ีน่อ้ง หลัง 
เทีย่งคนืวนัที ่ ๒๐ ธนัวาคม หวงัอยา่งยิง่ขอใหเ้ชา้มารอ้ยเปอรเ์ซน็ต ์ของพวกเรา ก็ไม่มี 
อะไรมากคอืการกลา่วทัง้หมดทกุคนมคีวามรูส้กึทีท่ำงาน สว่นผมเองผมขอกลา่ววา่ 
บางสงิบางอยา่งไมว่า่สมาชกิทีเ่ปน็รุน่นอ้งหรอืรุน่พี ่ ฝา่ยบรหิารชา้ราซการทัง้หมด ถา้ 
ผมทำอะไรผดิพลาดไปแลว้กฃ็อใหข้อขมาอภยัหลงัวนัที ่ ๒๐ ธนัวาคมหลงัเทีย่งคนืคงม ี
ขา่วดทีกุๆ คน ขอขอบคณุ

นายพษิณุพล ประสาน -ฃอเชญิทา่นอำนวย วรญาณกลุ 
ประธานสภาฯ
นายอำนวย วรญาณกุล เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางท่ีเคารพ และสมาชิกสภาองค์การบริหาร 
ส.อบจ.อ.เมืองลำปาง สว่นจงัหวดัลำปางทกุทา่น กระผมนายอำนวย วรญาณกลุ สมาชกิสภาองคก์ารบรหิาร

สว่นจงัหวดัลำปาง เขต ๒ อำเภอเมอืงลำปาง กอ่นทีจ่ะแสดงความรูส้กึผมขออนญุาต 
ฝากฝา่ยบรหิารไวล้กั เลก็นอ้ยวา่ผมอยากจะมองเหน็วา่อกีหกสบิวนัชา้งหนา้ ผม 
อยากจะไดบ้าียสวยๆรปูของในหลวงเราท ีอ่ยูห่นา้อบจ.คอืตอนนีส้ซึดีมากแลว้ ถา้ 
เปน็ไปไดผ้มอยากจะใหพ้วกเราทำลกัหนอ่ยไตไ้หมใหส้มกบัพระเกยีรตพิระองคท์า่น 
และเปน็สงา่ราคแืกอ่งคก์รของเราดว้ย ผมอยากจะฝากฝา่ยบรหิารไว ้สว่นความรูส้กึ 
ของผม ผมรูส้กึเปน็เกยีรตมิากทีไ่ดม้าทำงานในหนา้ทีน่ีต้ัง้แตว่นัแรกผมอยากจะบอก



นายอำนวย วรญาณกุล 
ส.อบจ.อ.เมืองลำปาง

นายพิษญพล ประสาน 
ประธานสภาฯ 
นายนิพนธ์ นันทะลื 
ส.อบจ.อ.งาว

นายพิษญพล ประสาน 
ประธานสภาฯ 
นายพิเซฐ ทินอยู่ 
ส.อบจ.อ.เกาะคา

ขา้ราชการขององคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัไวว้า่ พีก่บ พ่ีโ'จ๊ะ ผมขออนญุาตใชค้ำวา่พี ่
ดแูลผมมาตลอดเลยตัง้แตว่นัแรกขอบคณุมากๆ และเวลาทีผ่มมองขา้ราชการอบจ. 
ทกุทา่น ผมกจ็ะมองทกุทา่นเปน็พ ีก่บ พีโ่จะ๊ทัง้หมด เพ ราะร ูส้ กึวา่อบอ ุน่จรงิ  ๆ
ขอบพระคณุมาก และผมอยากจะใหร้กัษาสิง่เหลา่นีไ้ว ้ขอขอบคณุ 
-ฃอเชญิทา่นนพินธ ์นันทะสึ

เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางท่ีเคารพ และสมาชิกสภาองค์การบริหาร 
สว่นจงัหวดัลำปางทกุทา่น กระผมนายนพินธ ์ นันทะสี สมาชกิสภาองคก์ารบรหิารสว่น 
จงัหวดัลำปาง เขต ๒ อำเภองาว กร็ูส้กึใจหาย แปดปทีีไ่ดร้ว่มทำงานกบัพี่ๆ  เพีอ่นๆ 
สมาชกิสภาดว้ยกนัมา กถ็อืวา่เปน็วถิทีางในระบอบประขาธปิไตยท ีจ่ะตอ้งมกีาร 
เลอืกตัง้และครบกำหนดวาระ โดยสว่นตวัผมแลว้กต็อ้งขอขอบคณุพีน่อ้งซาวอำเภอ 
งาวทีไ่ดใ้หค้วามไวว้างใจใหผ้มมาปฏบิตัหินา้ที ่ ทำหนา้ทีเ่ปน็ตวัแทนของเขาในองคก์าร 
บรหิารสว่นจงัหวดัลำปาง ขอบคณุทา่นประธานสภา ขอบคณุสภาอนัทรงเกยีรตแิหง่นี ้
ทีไ่ดใ้หพ้วกกระผมไดท้ำหนา้ที ่ ไดเ้ปน็สถานทีท่ ีน่ำความจำเปน็ความเดอืดรอ้นของพี ่
นอ้งประขาขนซาวจงัหวดัลำปาง มาพดูมาคยุมาแกไ้ขปญ้หา ขอบคณุฝา่ยบรหิารที ่
คาบเกีย่วมาตัง้แตท่า่นนายกสนุ ี สมมี ทา่นรองเกรยีงเดช สทุธกกัต ิ ทา่นปลดัทองด ี
จอมวงศ ์ และมาถงืทา่นรองสพุรรณ สขุสนัตร์ุง่เรอืง ตลอดจนถงืพี่ๆ  ข า้ราขการ 
เจา้หนา้ทีอ่งคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัลำปางทกุทา่น ทีไ่ดใ้หค้วามอนเุคราะห ์ ประสาน 
ชว่ยเหลอืดแูลในเรือ่งงบประมาณเพ ีอ่เปน็การแกไ้ขปญีหาใหก้บัพ ีน่อ้งประซาซน 
ขอบคณุพี่ๆ เพ ีอ่นๆ สมาชกิสภาทกุคนทีใ่หค้วามรกั ความเอน็ด ู ความผกูพนั ให ้
ความเปน็มติรทีด่ดีว้ยกนัตลอดมา และทา้ยนีล้า้มสีิง่หนึง่สิง่ใดทีผ่มไดท้ีท่ำใหพ้วกทา่น 
ทัง้ฝา่ยบรหิารตลอดจนถงึขา้ราซการ จนถงืพี ่  ๆ เพือ่น  ๆ สมาชกิสภามสีิง่หนึง่สิง่ใดที ่
ผมทำใหท้า่นไดขุ้น่ขอ้งหมองใจหรือว่าทำใหท้า่นไมพ่อใจในเรือ่งใด กก็ราบขอโทษตรง 
นีด้ว้ย สดุทา้ยนีก้ฃ็ออนญุาตอวยพร อำนวยอวยพรใหท้กุทา่น ขอใหม้แีตค่วามสขุ 
ความโขคดแีละประสบผลลำเรจ็ในการเลอืกตัง้ ขอขอบคณุ 
-ฃอเชญิทา่นพเิขฐ ทนิอยู่

เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางท่ีเคารพ และสมาชิกสภาองค์การบริหาร 
สว่นจงัหวดัลำปางทกุทา่น คณะผูบ้รหิาร และขา้ราฃการทกุทา่น กระผมรูส้กึภมูใิจทีม่ ี
โอกาสไดม้ารว่มกบัพี่ๆ  ในสภาและพีน่อ้งขาวอบจ. ทกุทา่น ผมเองจำไดว้นัท ีเ่ขา้มา 
ครัง้แรกผมและหลายทา่นกเ็ปน็นอ้งใหมก่เ็จอพี ่  ๆ ตัง้สีส่มยัหา้สมยัซีง่ทำงานกนัมา 
ก่อน เพราะฉะนัน้ในเรือ่งความใหมข่องใครหลายคน กค็งเปน็ทัง้ไฟแรงกค็งจะมาปรบั 
หาพี่ๆ พ ี่ๆ กป็รบัมาหานอ้งๆสดุทา้ยใขเ้วลาไมน่านประมาณครืง่ปทีกุคนกห็ลอม



นายพิเซฐ ทินอยู่ 
ส.อบจ.อ.เกาะคา

นายพิษถ^พล ประสาน 
ประธานสภาฯ 
นายจิรพิพัฒน์ วงศ์เปีย 
ส.อบจ.อ.แม่เมาะ

รวมความคดิและพฒันารว่มกนัได ้ผมเชือ่วา่สิง่นีก้เ็ปนีการปกีใหพ้วกผม น้องใหม่มี 
โอกาสไดเ้รยีน ร ูใ้น เวทขีองอบจ.และผมตอ้งขอบคณุ ทกุภาคสว่น  ท ัง้อบจ.และ 
เจา้ห น า้ท ีท่ ัง้ห มด เพ ราะวา่พ ืน้ ท ีผ่ม เองเป น็ พ ืน้ ท ีท่ ีเ่ป น็ ส ำน กังาน อ บ จ.ลำป าง 
เพราะฉะนัน้พีน่อ้งรอบๆ สำนกังานกม็คีวามเดอืดรอ้นและมปีญีหาคอ่นขา้งเยอะ ต้อง 
ขอบคณุทกุสว่น ทกุกอง เจา้หนา้ท ีท่ กุคนท ีต่อบสนองความตอ้งการของพ ีน่ อ้ง 
ประซาขนไตเ้ปน็อยา่งด ี ทีห่ลายคนกไ็ตม้าขอความอนเุคราะหใ้นหลายสว่น ก็ไต้รับ 
เปน็ทีพ่ีง่พอใจ นอกจากในสว่นของโครงสรา้งพืน้ฐานทีเ่ราสรา้งเปน็หลกัแลว้ ผมเชือ่ 
ในการบรหิารสมยัของพวกเราทีแ่ปดป ี ผูบ้รหิารทัง้สิท่า่นกไ็ตส้ง่เสรมิทัง้ในสว่นของ 
การคกิษา เรามโีอกาสไตซ้ว่ยผลกัดนัเรือ่งมหกรรมคลิปหตัถกรรม เรามีโอกาสไต้ทำ 
เกีย่วกบัโรงพยาบาลทัง้หลายสว่น กท็ำใหเ้กดิมติกิารพฒันาอยูห่ลากหลาย ผมตอ้ง 
ขอบคณุผูบ้รหิารและสมาขกิทกุทา่น ความประทบัใจตรงนีก้ย็นืยนัไตว้า่ไมม่คีวามคดิที ่
เสน้ทางการเมอืงจะกลบัไปเปน็นายกเทศบาลหรอือบต.ยนืยนัวา่มคีวามสขุในการที ่
ทำงานเพีอ่พีน่อ้งประซาซนในบทบาทของสมาขกิสภาและสญัญากบัสภาแหง่นีว้า่ผม 
จะเขา้มาวนัที ่ ๒๐ ธนัวาคมกอ่นสามทุม่ เพราะอำเภอเสรมิงามอาจจะนบัขา้เท ีย่งคนื 
แตอ่ำเภอเกาะคานบั เรว็ เลยจะขอใหแ้ตล่ะหนว่ยนบัใหเ้รว็ขึน้ กเ็ช ือ่วา่สามทุม่ผม 
นา่จะไตเ้ขา้มา ขอขอบคณุ 
-ฃอเชญิทา่นจริพพิฒัน ์วงศเ์ปยี

เรียนประธานสภาองศ์การบริหารส่วนจังหวัดสำปางท่ีเคารพ และสมาขิกสภาองศ์การบริหาร 
สว่นจงัหวดัลำปางทกุทา่น ตลอดถงึผูบ้รหิารและเพีอ่นขา้ราซการ ทีจ่รงิกระผมคดิวา่ 
จะเปน็คนสดุทา้ยคดิวา่ทา่นประธานเรยีงตามอาย ุ แตกใหส้ภุาพสตรไีปแตล่า้วา่คน 
สดุทา้ยจะพดูเยอะหรอืหรอืพดูนอ้ย แตก่ระผมคดิวา่แปดปทีีผ่า่นมา ไหนๆ กจ็ะเปน็ 
การแสดงความรูส้กึแลว้กฃ็อพดูเยอะหนอ่ย เพราะการประขมุหลาย  ๆ ทีผ่า่นมากท็า่น 
เซน ปานสงัข ์ กเ็อาซนีไปเยอะเลย บางททีา่นพดูไปเยอะผมกเ็ลยใหพ้ีข่ายพดูไปกอ่น 
เรามาปดิทา้ยในวนันีด้กีวา่ กอ่นทีจ่ะไตเ้ขา้มาแปดป ี ชวีติผมกเ็หมอืนฝนืเพราะวา่มนั 
มาไตอ้ยา่งไรไมรู่ ้ จรงิๆแลว้ตอนทีร่บัสมคัรตัง้แตต่อนรบัสมคัรเลย ก็มีแต,คำดถูกูบา้ง 
วา่เดก็ตวัเลก็อยา่งนีจ้ะมาไตอ้ยา่งไรเพราะแซมปเีกา่เขาเปน็มาหลายสมยั เรากล็งตาม 
ความตัง้ใจเพราะวา่เราอยากท ีจ่ะคกิษาเพราะวา่เปน็สมาขกิสภาเทศบาลตำบลแม ่
เมาะและกไ็ตม้โีอกาสมาลงตรงนี ้ขอแสดงความรูส้กึเปน็สว่นๆไป กับพ่ีๆ สมาขกิกอ่น 
และจะเปน็ฝา่ยบรหิารไป สำหรบัพี ่  ๆ สมาขกิ สภุาพสตรสีองทา่นเปน็สองทา่นที ่
กระผมไตเ้หน็หนา้เปน็ครัง้แรกตอนทีม่าสมคัร สองสาวกค็ยุกนัขา้งหนา้กระผม ผมก็ไม่ 
ร ูว้า่เปน็สจ.เกา่ เขาคยุกนัผมขอบอยูก่บัผูห้ญงิกอ่นเพราะวา่ผูส้มคัรกม็แีตแ่ก่ๆ  บา้ง 
ผูข้ายบา้ง กเ็หน็มสีองสาวตอนนัน้ผมไมรู่ห้รอกวา่เปน็นางหรอืนางสาวแตเ่หน็นา่รกัดี



นายจิรพพิฒัน ์วงส์แ!เย เลยไปนัง่ขา้งหลงัแลว้กเ็ตรยีมตวัรบัสมคัร กค็ยุกนัแตม่ารูท้หีลงัวา่เปน็สจ.เกา่อยูแ่ลว้
ส.อบจ.อ.แม่เมาะ นีค่อืสองคนแรกทีไ่ดเ้หน็หนา้ทีรู่จ้กั ตอ่มาพอลงหาเสยีงไปเสรจ็ หกัประกาเซยีนไดไ้ด้

ฉายาใหมรู่ส้กีภมูใิจมาก แจค๊ผูฆ้า่ยกัษ ์ เปน็อะไรทีภ่มูใิจมาก  ๆ ทีไ่ดเ้ขา้มากไ็ปรบัใบ 
ประกาศแตง่ต ัง้ท ีจ่งัหวดัลำปางท ีศ่าลากลาง นัน้เปน็วนัแรกทีไ่ดเ้จอกบัพวกพี่ๆ  ก็ 
ตืน่เตน้มากเพราะแตล่ะคนอยา่งทีห่ลายคนบอก บางทา่นกห็า้สมยับา้ง สสิมยับา้ง เรา 
กำลงัเปน็วนัแรกกต็ืน่เตน้ ใครทีพ่อจะรุน่ใกล ้  ๆ กนัหนอ่ยไมว่า่จะเปน็ทา่นนพินธ ์ มัน 
ทะสี หรอืทา่นพีอ่ำนวย วรญาณกลุ ท ีจ่รงิอายเุยอะแตว่า่หนา้เดก็ และทา่นพีพ่เิซฐ 
ทนิอยู ่ กจ็ะพยายามทำความรูจ้กัทีอ่ายใุกล ้ ๆกบัเรากอ่น สว่นขา้ราชการทีรู่จ้กัคนแรก 
กค็อืทา่นเลขาสภาคอืพ ีก่บ ตอนนัน้เราไดใ้หม่ๆ  กแ็ตง่ตวัปอนๆ ยังไม,รูจ้กัการ
แตง่ตวั กอ่นจะมารูจ้กัพี ่  ๆ กแ็ตง่แบบวยัรุน่เลย ข้ึน'โป'ช้ันส่ี'ไปรายงานตัว กเ็อาเพีอ่ตวั 
อ้วน  ๆ ไปดว้ย บงัเอญิตอนนีเ้พือ่นผมกอ็ยูก่องชา่งคนอว้น  ๆ ทีม่าสง่ผมเมือ่แปดปทีี ่
แลว้ตอนนีเ้ขาไดม้าอยูท่ ีก่องชา่ง เขากม็าสง่ ทา่นเลขากถ็ามวา่มาทำอะไร ผมกบ็อก 
วา่มาสง่ใบรายงานตวั แล้วไหนคนส่ง ผมกต็อบวา่กผ็มนีแ่หละ เลขากบกห็นา้งง แต่ 
ไม่ได้โทษทา่น ตอ้งโทษผมเพราะวา่ผมแตง่ตวัปอนๆมาก เปน็ครัง้แรกทีเ่จอทา่น และ 
ไดม้าเจอทา่นรกัษาการนายกซึง่ตอนนัน้ทา่นเปน็ ผอ.กองกจิ กเ็ลยไดเ้ขา้มารว่มงาน 
กับพ่ีๆ สำหรบัความรูส้กีผม สำหรบัพี่ๆ สมาชกิกระผมขอขอบคณุพี่ๆ  ทกุทา่น เพราะ 
ผมเปน็นอ้งเลก็ของสภาเรา เคยคดิไวเ้ยอะวา่แปดปทีีผ่า่นมาเราเปน็นอ้งจะทำอยา่งไร 
ดี จะปรบัตวัอยูก่บัพ ี่ๆ  อยา่งไร โดยเฉพาะการสมัมนาการไปรบันอ้งไปดงูานอะไร 
ตา่งๆ เคยมพี ี่ๆ  สภาแนะนำวา่มาใหมน่ะตอ้งดแูลผูอ้าวโุส เราจะปรบัตวัอยา่งไรก ็
อาวโุสทัง้น ัน้ เลย แตก่ลายเปน็วา่พอไปอบรมดงูานจรงิ  ๆ แลว้พี ่  ๆ ดแูลผมหมด 
กลายเป น็ วา่เราเป น็ ร ุน่ แรก  ท ัง้ท ีผ่ า่นมาเขาบอกเสมอวา่ร ุน่ เลก็เม ือ่กอ่นพ ีก่ท็ ำ 
กลายเปน็วา่เขามาดแูลเรากข็อบคณุพ ี่ๆ  ดว้ย แตก่ม็บีางครัง้ทีก่ระผมดว้ยความทีว่ฒุ  ิ
ภาวะผมอาจจะดเูปน็เดก็ไป การแสดงออกกบัพี่ๆ บางครัง้อาจจะไมเ่หมาะสม หลายๆ 
ทา่นท ีผ่ า่นมาแปดป ี มหีลายๆทา่นท ีผ่มไดล้ว่งเกนิความรูส้กึของพ ี ่  ๆ กระผมขอ 
อนญุาตใชเ้วทตีรงนี ้ขออภยั ขอโทษ จากใจนอ้งผูน้ ีจ้รงิ  ๆ หวงัวา่คงจะใหอ้ภยัผม 
อยา่งไรแลว้ผมกเ็ปน็นอ้งของพี่ๆ  ตลอดไปอยูแ่ลว้ สว่นฝา่ยบรหิารขออนญุาตไมก่ีท่า่น 
ต ัง้แตท่า่นรกัษาการนายก ขอบพระคณุทา่นทีท่า่นไดด้แูลในเขตของทางอำเภอแม ่
เมาะดว้ยและทัง้จงัหวดัสำปางเราดว้ย เอาจรงิ  ๆ แลว้ตอนทีท่า่นเปน็ ผอ.กองกจิการ 
สภา ดว้ยทีท่า่นเปน็คนอธัยาศยัดดีว้ยทา่นจะดแูลแบบผอ.กองกจิคนนีเ้ปน็คนทีด่แูล 
เราไดด้มีาก ทา่นตอ้งการอะไรขาดเหลอือะไร ขนาดเราเปน็เดก็ทีเ่ขา้มาใหม ่ ทา่นดแูล 
ผมได้ดีจริงๆ จนถงึทา่นไดข้ึน้ไปถงึรองปลดักใ็จหายดว้ยซํา้ พีส่าวเราขึน้ไปแลว้ใครจะ 
มาดแูลแทน แตท่า่นไดส้ง่ไมต้อ่ใหก้บัขา้ราขการทกุคนเหมอืนเปน็หลกัปฏบิตัวิา่ให ้
ดแูลทา่นสมาชกิ ทีเ่ปน็ตวัแทนของพีน่อ้งประขาขน ใหด้แูลอยา่งด ี จนทา่นไดม้า

๒๔



นายจิรพิพัฒน์ วงส์เป็ย 
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นายพิษเนุพล ประสาน 
ประธานสภาฯ 
นางสุปราณี เกิดมูล 
ส.อบจ.อ.วังเหนือ

รกัษาการนายก ตอนแรกผมยงัหว่งทา่นวา่ สกัรอ้ยเราขอใหพ้ีส่าวสกัแปดสบิ แต่ 
กลายเปน็วา่หนึง่ปกีวา่ท ีท่ า่นไดร้กัษาการมาทา่นทำไดเ้ตม็รอ้ยจรงิๆ อนันีค้งไมข่อ 
โบนัส แตพ่ดูจากความรูส้กึ เพราะวา่แปดปสีิน่ายก ผมวา่สาัหรบัรองสพุรรณ ี สุขสันต์ 
รุง่เรอืง แลว้ผมวา่มคีวามเปน็เปน็กนัเองด ี ผมรูส้กึประชมุแลว้ไมเ่ครยีด ผมยงัคดิวา่ 
ขา้ราชการมาทำหนา้ทีบ่รหิารเขาจะทำไดด้ขีนาดไหนจะเหมอืนกบันกัการเมอืงไหม 
แตก่ลายเปน็วา่ทา่นปรบัตวัไดแ้บบสอบไดเ้ตม็รอ้ย เพราะวา่ทา่นบรหิารความขดัแยง้ 
ไดเ้ยีย่ม ขอซมทา่นดว้ย และฝากไปยงัทา่นผูอ้ำนวยการกองชา่ง อนันีค้งไมฝ่ากอะไร 
มากเพราะวา่ทา่นเคยอยูก่บัผมตอนผมเปน็สมาซกิสภาเทศบาลตำบลแมเ่มาะ ทา่นอยู ่
มาสบิกวา่ป ี นีผ้มไมห่ว่งสำหรบัอำเภอแมเ่มาะ กราบเรยีนพี่ๆ วา่ ตลอดเวลาแปดปทีีไ่ด ้
คกิษาจากพี่ๆ  สมาซกิสภาเองและจากขา้ราชการ ประสบการณท์ีไ่ดม้าในตวักระผม 
เองมคีวามคดิมอีดุมการณ ท์ ีอ่ยาก เหมอืนทีท่า่นณรงค ์ พนิธสิบื กลา่วคอือยากไป 
บรหิารตำบลเลก็ๆ ของผม อำเภอแมเ่มาะ ลองทำด ู จากท ีม่าอยูก่บัพ ี่ๆ เราจะทำได ้
ขนาดไหน การเลอืกตัง้ครัง้ตอ่ไปคงจะไมไ่ดล้ง ทา้ยนีอ้ยากจะใหก้ำลงัใจพี่ๆ  อวยพร 
พี่ๆ ทกุคนทีจ่ะสมคัรสมาซกิสภาครัง้ตอ่ไปกฃ็อใหพ้ี่ๆ ไดเ้ขา้ทกุๆ คน ขอบคณุ 
-ฃอเชญิทา่นสปุราณ ี เกดิมลู

เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางท่ีเคารพ และสมาซิกสภาองค์การบริหาร 
สว่นจงัหวดัลำปางทกุทา่น คณะผูบ้รหิาร ผูอ้ำนวยการกองทกุกอง กอ่นอืน่ดฉินัตอ้ง 
กราบขอบพ ระคณุ ทกุทา่นตลอดระยะเวลาท ีผ่ า่นมา เหมอืนเปน็ครอบครวัใหญ ่
ครอบครวัหนึง่ซึง่ทีใ่หก้ำลงัใจใหโ้อกาสดฉินั ตอนแรกดฉินักร็ูส้กึหอ้เพราะดฉินัเปน็ 
ผูห้ญงิและการเขา้มาซึง่ตอ่จากคณุพอ่ เพราะคณุพอ่เปน็สจ.มากอ่น ดิฉันคดิว่าจะทำ 
เหมอืนผูช้ายเขาไตห้รอืเปลา่ เพราะวา่ในเขตพืน้ทีข่องดฉินัเปน็พืน้ทีเ่หนอืสดุของ 
จงัหวดัลำปาง จะมปีญ้หามากทีส่ดุคอืเวลาเกดิอทุกภยันํา้ทว่ม แผน่ดนิไหวและถนน 
การเกษตรและพ ืน้ท ีซ่ ึง่อยูใ่นลำหว้ยปา่เขา จะอยูใ่นพืน้ท ีอ่ทุยานและปา่ไม ้ การ 
ทำงานใดๆกต็ามทีผ่า่นมาลา้ซาวบา้นเกดิปญีหาอะไรซาวบา้นกต็อ้งวิง่มาหาดฉินั ซ่ึง 
ดฉินักค็ดิวา่จะทำในสว่นนีไ้หวหรอืเปลา่เพราะเปน็แคผู่ห้ญงิคนหนึง่ แตว่า่การทำงาน 
ดฉินัเขา้มาในสภาแหง่นี ้ดฉินัมคีวามสขุและมกีำลงัใจขึน้เยอะ เพราะฝา่ยบรหิารและ 
ทา่นสมาซกิทกุทา่นคอยใหก้ำลงัใจและใหค้วามรูแ้ละสงิตา่ง  ๆ รวมถงึประธานสภาที ่
เข้าไปในพืน้ทีข่องดิฉนั ซึง่จะทำใหช้าวบา้นไตร้บัความไวว้างใจ ทีผ่า่นมากท็ำหนา้ทีใ่ห ้
ดทีีส่ดุ และกไ็มม่อีะไรมากกต็ ืน้ตนัใจ กเ็ปน็อดุมการณ ช์องคณุ พอ่ซ ึง่ทา่นรกัใน 
ตำแหนง่ของนกัการเมอืงตรงนี ้และกข็อบคณุลา้มโีอกาสจะกลบัมาอกีครัง้กต็อ้งไต ้
ทำงานรว่มกนั ลา้มวีาสนาไตเ้ขา้มากร็ว่มงานกนัอกีครัง้ ขอขอบคณุ
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- ขอเชญิทา่นมนชยา ชรากร

เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางท่ีเคารพ และสมาชิกสภาองค์การบริหาร 
สว่นจงัหวดัลำปางทกุทา่น และทา่นสพุรรณ ี สขุสนัตร์ุง่เรอืง และขา้ราชการทกุคน 
วนันีก้ด็ใีจมากทีไ่ดป้ฏบิตัหินา้ทีจ่นถงึวนันี ้ ก็สิบหกปี กฃ็อชอบคณุทกุคนตัง้แตเ่ขา้มา 
วนัแรกไมม่คีวามรูอ้ะไรเลยคอืเรยีนทางดา้นรฐัศาสตรก์จ็รงิ แตเ่ขา้มาแลว้ทำใหรู้ว้า่ 
ชวีติจรงิของการเปนีนกัการเมอืงคอือะไร ทำใหเ้ราเตบิโตขึน้แขง็แกรง่ขึน้ และไดรู้ว้า่ 
จรงิ  ๆ แลว้เราควรจะทำอะไร จะไปทางไหน จนถงึวนันีป้ระสบการณท์ีไ่ดจ้ากทีน่ีม้คีา่ 
มากและรูแ้ลว้วา่ตอ่ไปเราจะทำอะไรตอ่ วนันีค้งเปน็วนัสดุทา้ยทีจ่ะทำงานและคงไมไ่ด ้
กลบัเขา้มาอกี เพราะคงสง่ตวัแทนคอืคณุพอ่ใหก้ลบัมาทำหนา้ทีแ่ทนเพราะวา่มภีาระ 
อย่างอ่ืนท่ีต้องทำต้องกลับไปรับผิดชอบ แตกดีใจมาก  ๆอยู่ต้ังแต่ปลัดเปล่ียนไปสามคนแล้ว 
จะบอกวา่แปดปหีลงัเปน็แปดปทีีม่คีวามสขุมากการทำงานราบรืน่ทกุอยา่งเปน็อะไรที ่
ดี ประทบัใจ กช็อบคณุทกุคน ชอบคณุพี่ๆ ทกุคน อะไรทีเ่คยลว่งเกนิไวห้รอืวา่ทำแลว้ 
ไมถ่กูใจกต็อ้งขออภยัดว้ย เจอกนัขา้งนอกกท็กัทายได ้ชอบคณุทกุคนอกีครัง้และจะ 
เปน็กำลงัใจใหท้กุคนไดก้บัมาทำหนา้ทีอ่กี มอีะไรใหช้ว่ยเหลอืกบ็อกได ้ขอขอบคณุ 
ทา่นรตันชยั สมมี ท่านกลับไปแล้วใชใหม เดีย๋วลา้ผมพดูเสรจ็กป็ดิประชมุและขอเชญิ 
ทกุทา่นอยูต่อ่เนอืงจากกองกจิการสภามอีะไรทีจ่ะเซอไพรสท์กุทา่น สว่นชองผมเองก ็
เปน็ประธานสภาอาจจะไดต้ะคอกใสท่า่นบา้ง วา่อะไรหลายๆอยา่งเพ ีอ่ควบคมุการ 
ประชมุ เจอทา่นเดชทว ี ศรวีชิยั ตอนนัน้ฉนุผมมากเลย บวัใตค้อนกรตี มอีะไรบา้งที ่
เราไดค้วบคมุในการประชมุเปน็ทีเ่รยีบรอ้ย แตต่อ้งขอขอบคณุทกุทา่นเพราะเราเอา 
ขาวบา้นเปน็ศนูยก์ลาง เปน็เวททีีเ่ราจะตอ้งนำปญีหาพีน่อ้งขาวบา้นไดร้ายละเอยีดคำ 
เมอืงพดูวา่“เกาถกูตีค้นั”อาจจะตอ้งมเีทคนคิในการอภปิรายอะไรกนับา้ง กระแทก 
แดกตนักนับา้งกเ็ปน็รสชาตขิองสภา สิง่ใดทีผ่มไดล้ว่งเกนิดว้ยความตัง้ใจกด็ไีมไ่ดต้ัง้ใจ 
ก็ดี รูเ้ทา่ถงึการณก์ด็ ีไมรู่เ้ทา่ถงึการณก์ด็ ี กฃ็ออโหสกิรรมกบัทกุทา่น สำหรับผมไมม่ ี
จติใจทีจ่ะคาดแคน้อะไรทา่นเลย มอีะไรผมอโหสกิรรมใหห้มด ลา้มบีญุพาวาสนาสง่ 
เจอกนัในสมยัหนา้ ขอปดิประชมุ ขอขอบคณุ
-มสีมาชกิทา่นใด จะเสนอในวาระนีอ้กีหรอืไม ่ -ไม่มี ผมขอปดิการประชมุ 
เวลา ๑๗.๕๗ น.

(ลงซ่ือ)
(นางสมพร กาไวย์)

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
(นายปญิญา สุริยะ)

นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ



หมายเหต.ุ- ตามทีก่ระทรวงมหาดไทยได ้กำหนดใหม้กีารเลอืกตัง้สมาซกิสภาองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั เม่ือ 
วันเสารท์ี ่ ๘ กนัยายน ๒๕๕:๕ และอากยัอำนาจตามความในมาตรา ๑๐ แหง่พระราซบญัญต้อิงคก์ารบรหิารสว่น 
จังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ แกไ้ขเพิม่เตมิถงึฉบบัที ่ ๕ พ.ศ. ๒๕๖๒ กำหนดอายขุองสภาองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั มี 
กำหนดคราวละ ๔ ปี นบัแตว่นัเลอืกตัง้ จงึสง่ผลทำใหว้าระการดำรงตำแหนง่ของสมาซกิสภาองคก์ารบรหิารสว่น 
จังหวัดสนิสดุลงเมือ่วันที ่ ๗ กนัยายน ๒๕๕๙ แตป่รากฏวา่ไดม้คีำสัง่หวัหนา้คณะรกัษาความสงบแหง่ฃาตทิี ่
๑/ ๒๕๕๗ ลงวันท่ี ๒๕ ธนัวาคม ๒๕๕๗ ใหส้มาซกิทีต่อ้งพน้จากตำแหนง่ยงัคงอยูใ่นตำแหนง่เพือ่ปฏบิตัหินา้ที ่
ตอ่ไปจนกวา่จะมกีารประกาศใหม้กีารเลอืกตัง้ เมือ่วันที ่ ๖ ตลุาคม ๒๕๖๓ คณะรฐัมนตรไีดม้มีตเิหน็ขอบ ให ้
มกีารเลอืกตัง้สมาซกิสภาทอ้งถ่ินหรือผู้บริหารทอ้งถ่ินขององค์การบริหารสว่นจังหวัด เม่ือวันท่ี ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ 
คณะกรรมการการเลือกต้ังได้มีมติเห็นขอบ ประกาศกำหนดวนัจนัทรท์ี ่ ๒๖ ตลุาคม ๒๕๖๓ ใหม้กีารเลอืกตัง้ 
สมาซกิสภาองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั และนายกองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั โดยจะมกีารรบัสมคัรเลอืกตัง้ใน 
ระหว่างวันจันทร์ท่ี ๒ ถึง วันศุกร์ที ่๖ พฤศจกิายน ๒๕๖๓ และวันเลือกต้ังเปน็วันอาทติย์ที ่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๓ 
สง่ผลทำใหส้มาซกิสภาองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัลำปาง จำนวน ๒๔ คน จะตอ้งหยดุปฏบิตัหินา้ทีต่ัง้แตว่นั 
จันทร์ท่ี ๒๖ ตลุาคม ๒๕๖๓

จากเหตผุลดงักลา่วขา้งดน้ทำใหส้ภาฯในขดุกอ่นจะตอ้งหยดุปฏบิตัหินา้ทีต่ ัง้แตว่นัจนัทรท์ี ่
๒๖ ตลุาคม ๒๕๖๓ รายงานการประขมุในครัง้นีจ้งึยงัไมไ่ดต้รวจสอบและรบัรอง ดังน้ัน อาศยัอำนาจตาม 
ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยขอ้บงัคบัการประขมุสภาทอ้งถิน่ พ.ศ.๒๕๔๗ และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ(ฉบบัที ่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๓๔ วรรคสอง ทีก่ำหนดใหร้ายงานการประขมุสภาทอ้งถิน่ทีค่ณะกรรมการตรวจรายงานการ 
ประขมุยงัไมไ่ดต้รวจสอบรายงานการประขมุทีส่ภาทอ้งถิน่ยงัไมไ่ดร้บัรอง หรอืรายงานการประขมุทีส่ภาทอ้งถิน่ 
ไดร้บัรองแลว้แตป่ระธานสภาทอ้งถิน่ยงัไมไ่ดล้งลายมอืขือ่ไวเ้ปน็หลกัฐาน เพราะเหตคุรบอายขุองสภาทอ้งถิน่ 
หรอืมกีารยบุสภาทอ้งถิน่ ใหผู้ด้ำรงตำแหนง่เลขานกุารสภาทอ้งถิน่ ณ วนัทีม่เีหตดุงักลา่วบนัทกึเหตกุารณน์ัน้ไว้ 
ทา้ยรายงานการประขมุดังกล่าวและใหผู้้ทีด่ำรงตำแหนง่ประธานสภาทอ้งถ่ินในการประขุมคร้ังนัน้เปน็ผู้ตรวจสอบ 
แก้ไข และรับรองรายงานการประขุมนัน้ ดังน้ัน นายพษิณพุล ประสาน ประธานสภาองคก์ารบรหิารสว่น 
จงัหวดัลำปาง จงึลงขือ่ไวเ้พือ่ใหถ้อืวา่รายงานการประขมุครัง้นี!้ดต้รวจสอบ แกไ้ขและรบัรองแลว้

(ลงขือ่) ผูบ้นัทกึเหตกุารณ์
(นางสมพร กาไวย)์

เลขานกุารสภาองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัลำปาง

(ลงขือ่) W \ s A J o k / /  ผูต้รวจสอบและรบัรองรายงานการประขมุ
(นายพษิณพุล ประสาน)

ประธานสภาองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัลำปาง


